

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงฐานะการเงินรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะธนาคาร รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้อ 2

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลนโยบายการบัญชี และข้อมูลที่ให้คำอธิบายอื่นที่มีสาระสำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและธนาคารตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ การผูกพันวงเงินสินเชื่อ และสัญญาค้ำประกันทางการเงิน เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ภาวะผูกพันวงเงินสินเชื่อ และสัญญาค้ำประกันทางการเงิน

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ข้อ 2 เรื่องนโยบายการบัญชี ข้อ 11 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และข้อ 23 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สิน

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของสินทรัพย์รวมซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.37% ของสินทรัพย์รวมโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อของภาคธุรกิจธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 85.79 และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซึ่งจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 14.21 ผู้บริหารประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้สินเชื่อเฉพาะราย สินเชื่อทั้งหมดโดยรวม ภาวะผูกพันวงเงินสินเชื่อ และสัญญาค้ำประกันทางการเงิน โดยใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีความซับซ้อน

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเนื่องจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กำหนดให้ใช้แบบจำลองที่ซับซ้อนและสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตและความสามารถในการชำระหนี้

อีกทั้งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในเรื่องดังต่อไปนี้

- จัดทำแบบจำลองเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้เพื่อใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยแบบจำลองมีความซับซ้อนและใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมของการสร้างแบบจำลอง
- การระบุเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่เคยมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- สมมติฐานที่ใช้ในแบบจำลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ค่าความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักในแต่ละสถานการณ์จำลอง และสำรองที่ธนาคารตั้งไว้รองรับปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถใส่ในแบบจำลองได้ (Management Overlay) และ
- ข้อมูลและสมมติฐานที่สำคัญที่มีผลต่อค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้แต่ละรายที่เป็นสาระสำคัญ เช่น กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และราคาประเมินหลักประกัน

ข้าพเจ้าได้ประเมินการออกแบบการควบคุมและการนำมาใช้ และทดสอบความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติการควบคุมหลักเกี่ยวกับข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ และการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระบบ ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมของผู้บริหารต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ใช่ ความเหมาะสมของวิธีการคำนวณ ระบบงานกระบวนการ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมหลักทั้งการควบคุมแบบอัตโนมัติ และการควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการเข้าถึงระบบ และการควบคุมในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งความถูกต้องของยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่นำมาใช้ในการคำนวณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับความถูกต้องของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มูลค่าหลักประกัน และการโอนย้ายข้อมูล
- ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมของการกำกับดูแลการพัฒนาแบบจำลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการแก้ไขแบบจำลอง ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการใช้แบบจำลอง การดูแลติดตาม และการทดสอบแบบจำลอง
- ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมของผู้บริหารในการสอบทานและการอนุมัติการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลักของกลุ่มกิจการ ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการด้านความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการธนาคารของกลุ่มกิจการ

นอกจากนี้ผู้บริหารยังคงใช้มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องโดยการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ลดอัตราดอกเบี้ย หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้เหมาะสมตามสถานะของลูกหนี้ ตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงการจัดชั้นลูกหนี้ที่เข้ามาตรการตามชั้นเดิมก่อนการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีผลกระทบต่อการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการทดสอบของข้าพเจ้า จึงทำให้ข้าพเจ้าเชื่อถือการควบคุมของกลุ่มกิจการและสามารถใช้ผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ปฏิบัติงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองความเสี่ยงทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแบบกลุ่มลูกหนี้ และชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์(สคริปต์) ในระบบที่ใช้ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าประเมินและทดสอบวิธีการรวมถึงสมมติฐานที่สำคัญ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในแบบจำลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาด
- ข้าพเจ้าทดสอบโดยการสุ่มเลือกตัวอย่างเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกับดุลยพินิจของข้าพเจ้าเพื่อประเมินว่า กลุ่มตัวอย่างลูกหนี้มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือ หลักฐานข้อเท็จจริงของการต่อจ่ายหรือไม่ และพิจารณาความเหมาะสมของการจัดชั้นลูกหนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์สินเชื่อโดยอิสระ โดยเลือกเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์ขนาดความเสี่ยง ข้าพเจ้าทดสอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของเงินให้สินเชื่อที่จัดทำโดยธนาคารว่า เป็นไปตามนโยบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในของธนาคาร
- ข้าพเจ้าสุ่มเลือกตัวอย่างในการตรวจความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลของการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ กระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างระบบเงินให้สินเชื่อและระบบบัญชีแยกประเภทว่าถูกต้องตรงกัน
- ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของผู้บริหารสำหรับการตั้ง Management Overlay ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของ Management Overlay โดยใช้ประสบการณ์ด้านธุรกิจธนาคารและความรู้ของข้าพเจ้า และเงื่อนไขสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

- กรณีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณเป็นแบบรายสัญญา ข้าพเจ้าประเมินความเสี่ยงพหุของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยสอบถามในเชิงทดสอบเกี่ยวกับหลักการการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร และประเมินความเหมาะสมของประมาณการโดยการตรวจหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและได้สอบถามผู้บริหารในรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ในอนาคต ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและหลักฐานจากภายนอก (ถ้ามี) ในการประเมินความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงการทดสอบการคำนวณการคิดลดกระแสเงินสด
- สำหรับมูลค่าของหลักประกันที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาดังนั้น ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคานั้น จากนั้นข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพื่อทดสอบว่าผู้บริหารได้ใช้ราคาประเมินล่าสุดในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคา โดยพิจารณาว่าผู้ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมินราคาตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบความถูกต้องของการนำราคาหลักประกันไปใช้ในแบบจำลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างที่มีสาระสำคัญของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่ผู้บริหารได้ประเมินไว้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้อ 2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนำแนวปฏิบัติทางบัญชีตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตนี้

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้อ 2 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและธนาคาร หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและธนาคาร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและธนาคาร
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและธนาคารต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของธนาคารภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิใช่ผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
 กรุงเทพมหานคร
 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์				
เงินสด	905,364,960	920,304,924	904,999,960	919,879,924
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6 7,594,159,441	20,715,248,115	7,272,401,446	20,411,313,521
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	7 62,089,791,643	22,363,069,421	62,089,791,643	22,363,069,421
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	8 60,285,765,977	80,283,644,431	60,285,765,977	80,283,644,431
เงินลงทุนสุทธิ	9 112,778,907,674	105,075,841,500	112,776,907,674	105,073,841,500
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	10 -	-	2,895,420,707	2,895,420,707
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	11, 12 241,101,161,846	231,840,361,269	236,437,428,410	226,407,600,200
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	13 1,386,349,656	1,253,001,347	994,476,996	1,004,700,844
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	14 3,469,907,514	3,602,925,089	3,320,199,563	3,511,562,092
สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ	15 190,403,853	187,033,692	155,584,729	142,205,872
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	16 958,851,181	957,002,269	936,095,365	920,664,739
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	17 1,915,717,788	1,700,763,949	1,147,099,168	1,092,531,008
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	12,466,327,345	16,240,924,437	12,466,327,345	16,240,924,437
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	2,069,146,301	9,039,871,049	2,069,146,301	9,039,871,049
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	18 1,764,489,943	1,605,401,102	1,649,086,179	1,421,820,189
รวมสินทรัพย์	508,976,345,122	495,785,392,594	505,400,731,463	491,729,049,934

กรรมการ _____

กรรมการ _____

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
เงินรับฝาก	19	257,226,835,811	236,693,732,406	257,709,581,189	237,433,715,361
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	20	77,266,565,035	46,907,042,477	77,266,565,035	46,907,042,477
หนี้สินจำคินเมื่อทวงถาม		521,722,822	172,177,259	521,722,822	172,177,259
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	21	20,107,333,545	21,161,403,733	20,107,333,545	21,161,403,733
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	8	62,263,132,002	76,846,974,935	62,263,132,002	76,846,974,935
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	22	21,634,302,887	20,819,956,588	21,634,302,887	20,819,956,588
หนี้สินตามสัญญาเช่า		194,550,490	191,430,503	159,268,107	146,095,324
ประมาณการหนี้สิน	23	2,269,617,452	2,284,782,524	2,149,477,479	2,154,657,807
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์		13,875,790,527	29,708,018,029	13,875,790,527	29,708,018,029
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า					
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน		1,728,024,256	10,567,031,279	1,728,024,256	10,567,031,279
หนี้สินอื่น	24	4,909,922,223	4,582,922,967	4,389,919,330	3,902,073,072
รวมหนี้สิน		461,997,797,050	449,935,472,700	461,805,117,179	449,819,145,864

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	26			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	17,411,130,874	17,411,130,874	17,411,130,874	17,411,130,874
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	17,411,130,874	17,411,130,874	17,411,130,874	17,411,130,874
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	10,145,965,854	10,145,965,854	10,145,965,854	10,145,965,854
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	807,328,024	923,238,382	829,696,421	939,836,493
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย				
ของธนาคารในบริษัทย่อย	(42,753,751)	(42,753,751)	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	28	791,601,000	684,201,000	791,601,000
ยังไม่ได้จัดสรร		17,865,276,071	16,728,137,535	14,417,220,135
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		46,978,548,072	45,849,919,894	43,595,614,284
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		508,976,345,122	495,785,392,594	505,400,731,463

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้ดอกเบี้ย	32	16,775,781,043	12,856,413,976	14,359,863,125	10,109,738,284
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	33	(7,007,544,537)	(3,251,525,693)	(7,006,760,313)	(3,250,675,078)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ		9,768,236,506	9,604,888,283	7,353,102,812	6,859,063,206
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		1,828,257,407	2,060,637,189	1,236,136,956	1,236,997,215
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ		(635,129,572)	(607,217,287)	(371,902,332)	(380,082,661)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	34	1,193,127,835	1,453,419,902	864,234,624	856,914,554
กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงิน					
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	35	844,397,568	2,084,368,800	844,397,568	2,084,368,800
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	36	464,948,759	(951,482,282)	464,948,759	(948,190,087)
กำไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ		332,944,168	25,569,737	-	25,569,737
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	37	1,167,928,828	1,383,880,729	894,681,915	1,055,752,162
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		13,771,583,664	13,600,645,169	10,421,365,678	9,933,478,372
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		4,242,691,593	4,314,960,101	3,672,567,567	3,690,465,768
ค่าตอบแทนกรรมการ		15,794,142	19,506,000	15,794,142	18,770,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		957,509,363	964,436,857	788,891,237	784,579,919
ค่าภาษีอากร		431,162,884	310,764,160	427,581,877	308,081,187
อื่น ๆ		2,986,099,768	2,241,389,922	1,284,319,102	1,260,374,701
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ		8,633,257,750	7,851,057,040	6,189,153,925	6,062,271,575
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	38	3,110,231,669	2,093,883,557	1,515,029,333	948,601,320
กำไรก่อนภาษีเงินได้		2,028,094,245	3,655,704,572	2,717,182,420	2,922,605,477
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	39	(422,823,335)	(744,906,913)	(560,599,760)	(597,809,730)
กำไรสุทธิสำหรับปี		1,605,270,910	2,910,797,659	2,156,582,660	2,324,795,747

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
(ขาดทุน) กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(353,720,105)	24,692,851	(353,720,105)	24,692,851
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือที่ใช้ สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	22,781,172	(38,629,272)	22,781,172	(38,629,272)
กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน จากการดำเนินงานในต่างประเทศ	47,156	(25,375,694)	47,156	(25,375,694)
การจัดประเภทผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่าการดำเนินงานที่ยกเลิกไปกำไรหรือขาดทุน ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะถูกจัดประเภท	55,213,146	-	55,213,146	-
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	66,852,791	1,757,785	66,852,791	1,757,785
รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(208,825,840)	(37,554,330)	(208,825,840)	(37,554,330)
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(10,473,707)	(9,858,645)	(10,473,707)	(9,858,645)
กำไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนอันเนื่องมาจาก ความเสี่ยงด้านเครดิต	71,101,662	(197,858,969)	71,101,662	(197,858,969)
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์ หลังออกจากงาน	(50,272,288)	162,012,686	(43,059,430)	149,989,895
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ไม่ถูกจัดประเภท รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	122,283,451	(32,260,557)	120,840,879	(29,855,998)
รวมรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	132,639,118	(77,965,485)	138,409,404	(87,583,717)
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(76,186,722)	(115,519,815)	(70,416,436)	(125,138,047)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,529,084,188	2,795,277,844	2,086,166,224	2,199,657,700
การแบ่งปันกำไรสุทธิ				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร	1,605,270,910	2,910,797,659	2,156,582,660	2,324,795,747
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	1,605,270,910	2,910,797,659	2,156,582,660	2,324,795,747
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร	1,529,084,188	2,795,277,844	2,086,166,224	2,199,657,700
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	1,529,084,188	2,795,277,844	2,086,166,224	2,199,657,700
กำไรต่อหุ้นสำหรับกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร	41			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.08	0.06	0.07
จำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	34,822,261,748	34,822,261,748	34,822,261,748	34,822,261,748

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

		งบการเงินรวม																																
		ส่วนของผู้ถือหุ้น																																
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น																																
		กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า			กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า			(ขาดทุน) กำไรจาก			(ขาดทุน) กำไร			ภาษีเงินได้																				
		เงินลงทุนใน			ยุติธรรมเครื่องมือที่ใช้			จากการแปลง			เงินลงทุนในตราสารทุน			จากหนี้สินทางการเงิน			เกี่ยวกับ			ส่วนเกินจากการ														
		ส่วนเกินทุน			ตราสารหนี้ด้วยมูลค่า			สำหรับการป้องกัน			ค่าคงการเงิน			ด้วยมูลค่ายุติธรรม			มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร			ของการระงับ			องค์ประกอบของ		รวมองค์ประกอบ		เปลี่ยนแปลงส่วน							
		จากการตีราคา			ยุติธรรมผ่านกำไร			ความเสี่ยง			จากการดำเนินงาน			ผ่านกำไรขาดทุน			หรือขาดทุนเนื่องมาจาก			ผลประโยชน์หลัง			องค์ประกอบของ			รวมองค์ประกอบ		เปลี่ยนแปลงส่วน						
		สินทรัพย์			ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			ในกระแสเงินสด			ในต่างประเทศ			เบ็ดเสร็จอื่น			ความเสี่ยงด้านเครดิต			ออกจากงาน			เบ็ดเสร็จอื่น			เจ้าของ			ในบริษัทย่อย		สำรองตาม		รวมส่วนของ	
หมายเหตุ		บาท			บาท			บาท			บาท			บาท			บาท			บาท			บาท			บาท			บาท		บาท			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566		17,411,130,874	10,145,965,854	2,386,414,898	(262,099,301)	93,052,573	(55,260,302)	(198,661,542)	(639,351,864)	55,870,224	(456,726,304)	923,238,382	(42,753,751)	684,201,000	16,728,137,535	45,849,919,894																		
เงินปันผลจ่าย	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400,456,010)	(400,456,010)																		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	(353,720,105)	22,781,172	55,260,302	(10,473,707)	71,101,662	(50,272,288)	189,136,242	(76,186,722)	-	-	1,605,270,910	1,529,084,188																			
สำรองตามกฎหมาย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,400,000	(107,400,000)	-																		
โอนไปกำไรสะสม		-	-	(60,563,253)	-	-	-	-	8,726,966	-	12,112,651	(39,723,636)	-	-	39,723,636	-																		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		17,411,130,874	10,145,965,854	2,325,851,645	(615,819,406)	115,833,745	-	(209,135,249)	(559,523,236)	5,597,936	(255,477,411)	807,328,024	(42,753,751)	791,601,000	17,865,276,071	46,978,548,072																		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565		17,411,130,874	10,145,965,854	2,461,235,928	(286,792,152)	131,681,845	(29,884,608)	(186,575,397)	(441,492,895)	(106,142,462)	(441,187,738)	1,100,842,521	(42,753,751)	574,030,000	14,213,649,170	43,402,864,668																		
เงินปันผลจ่าย	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(348,222,618)	(348,222,618)																		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	24,692,851	(38,629,272)	(25,375,694)	(9,858,645)	(197,858,969)	162,012,686	(30,502,772)	(115,519,815)	-	-	2,910,797,659	2,795,277,844																			
สำรองตามกฎหมาย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,171,000	(110,171,000)	-																		
โอนไปกำไรสะสม		-	-	(74,821,030)	-	-	-	(2,227,500)	-	-	14,964,206	(62,084,324)	-	-	62,084,324	-																		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565		17,411,130,874	10,145,965,854	2,386,414,898	(262,099,301)	93,052,573	(55,260,302)	(198,661,542)	(639,351,864)	55,870,224	(456,726,304)	923,238,382	(42,753,751)	684,201,000	16,728,137,535	45,849,919,894																		

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

		งบการเงินเฉพาะธนาคาร																																
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น																																
		กำไร (ขาดทุน)			กำไร (ขาดทุน)			(ขาดทุน) กำไรจาก			(ขาดทุน) กำไร			ภาษีเงินได้																				
		จากการวัดมูลค่า			จากการวัดมูลค่า			ขาดทุน			เงินลงทุนในตราสารทุน			จากหนี้สินทางการเงิน			ภาษีเงินได้																	
		เงินลงทุนใน			ยุติธรรมเครื่องมือที่ใช้			จากการแปลง			ที่กำหนดให้วัดมูลค่า			ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย			การวัดมูลค่าใหม่			เกี่ยวกับ														
		ส่วนเกินทุน			ตราสารหนี้ด้วยมูลค่า			สำหรับการป้องกัน			ค่างบการเงิน			ด้วยมูลค่ายุติธรรม			มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร			ของภาวะผูกพัน			องค์ประกอบของ			รวมองค์ประกอบ								
		ทุนที่ออก			ยุติธรรมผ่านกำไร			จากการดำเนินงาน			ผ่านกำไรขาดทุน			หรือขาดทุนเนื่องมาจาก			ผลประโยชน์หลัง			(ขาดทุน) กำไร			อื่นของผู้ถือหุ้น			สำรองตาม			รวมส่วนของผู้					
		และชำระแล้ว			ความเสี่ยง			ในต่างประเทศ			เบ็ดเสร็จอื่น			ความเสี่ยงด้านเครดิต			ออกจากการ			เบ็ดเสร็จอื่น			เจ้าของ			กฎหมาย			กำไรสะสม			เจ้าของ		
หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	17,411,130,874	10,145,965,854	2,386,414,898	(262,099,301)	93,052,573	(55,260,302)	(198,661,542)	(639,351,864)	76,617,862	(460,875,831)	939,836,493	684,201,000	12,728,769,849	41,909,904,070																				
เงินปันผลจ่าย	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(400,456,010)	(400,456,010)																				
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(353,720,105)	22,781,172	55,260,302	(10,473,707)	71,101,662	(43,059,430)	187,693,670	(70,416,436)	-	2,156,582,660	2,086,166,224																				
สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,400,000	(107,400,000)	-																				
โอนไปกำไรสะสม	-	-	(60,563,253)	-	-	-	-	8,726,966	-	12,112,651	(39,723,636)	-	39,723,636	-																				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	17,411,130,874	10,145,965,854	2,325,851,645	(615,819,406)	115,833,745	-	(209,135,249)	(559,523,236)	33,558,432	(261,069,510)	829,696,421	791,601,000	14,417,220,135	43,595,614,284																				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	17,411,130,874	10,145,965,854	2,461,235,928	(286,792,152)	131,681,845	(29,884,608)	(186,575,397)	(441,492,895)	(73,372,033)	(447,741,824)	1,127,058,864	574,030,000	10,800,283,396	40,058,468,988																				
เงินปันผลจ่าย	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(348,222,618)	(348,222,618)																				
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	24,692,851	(38,629,272)	(25,375,694)	(9,858,645)	(197,858,969)	149,989,895	(28,098,213)	(125,138,047)	-	2,324,795,747	2,199,657,700																				
สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,171,000	(110,171,000)	-																				
โอนไปกำไรสะสม	-	-	(74,821,030)	-	-	-	(2,227,500)	-	-	14,964,206	(62,084,324)	-	62,084,324	-																				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	17,411,130,874	10,145,965,854	2,386,414,898	(262,099,301)	93,052,573	(55,260,302)	(198,661,542)	(639,351,864)	76,617,862	(460,875,831)	939,836,493	684,201,000	12,728,769,849	41,909,904,070																				

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,028,094,245	3,655,704,572	2,717,182,420	2,922,605,477
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็น				
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	718,365,264	693,524,803	644,714,384	605,267,081
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	38 3,110,231,669	2,093,883,557	1,515,029,333	948,601,320
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายใช้หุ้่นเป็นเกณฑ์	30 51,392,640	53,479,320	51,392,640	53,479,320
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน	170,986,205	132,456,555	161,690,797	136,509,302
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย				
และสินทรัพย์อื่น	1,309,937,691	777,400,649	16,646,665	60,679,309
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ				
ของตราสารหนี้ที่ถือและเงินกู้ยืมและตราสารอนุพันธ์	4,916,530,256	159,450,293	4,916,530,256	159,450,293
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(688,955,724)	1,446,658,241	(688,955,724)	1,446,658,241
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	36 (464,948,759)	951,482,282	(464,948,759)	948,190,087
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(4,347,896)	(25,332,425)	(4,347,896)	(25,332,425)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	29,031,539	22,001,634	22,543,980	21,635,573
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและยกเลิกสัญญาเช่า	(321,736)	(841,130)	(218,993)	(631,915)
กำไรจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	(442,466,293)	(663,947,647)	(442,466,293)	(663,947,647)
ดอกเบี้ยรับ	32 (16,775,781,043)	(12,856,413,976)	(14,359,863,125)	(10,109,738,284)
เงินปันผลรับ	37 (16,374,661)	(13,369,251)	(16,374,661)	(13,369,251)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	33 7,007,544,537	3,251,525,693	7,006,760,313	3,250,675,078
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	948,917,934	(322,336,830)	1,075,315,337	(259,268,441)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	13,081,698,358	(11,218,489,742)	13,099,521,761	(11,108,727,239)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร				
หรือขาดทุน	(38,944,230,258)	7,311,138,655	(38,944,230,258)	7,311,138,655
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	(15,846,689,860)	(29,026,306,860)	(10,753,284,025)	(24,725,987,548)
ทรัพย์สินรอการขาย	2,878,047,760	2,319,449,774	60,679,089	265,393,108
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	3,774,597,092	(2,580,913,168)	3,774,597,092	(2,580,913,168)
สินทรัพย์อื่น	(438,590,338)	(421,136,139)	(433,772,207)	(537,424,753)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินรับฝาก	20,533,103,404	54,526,237,895	20,275,865,828	54,654,877,283
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	30,359,522,558	(8,489,668,731)	30,359,522,558	(8,489,668,731)
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	349,545,563	(260,206,074)	349,545,563	(260,206,074)
ประมาณการหนี้สิน	(161,839,265)	(99,836,090)	(142,945,443)	(95,209,919)
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	(15,832,227,502)	14,822,446,797	(15,832,227,502)	14,822,446,797
หนี้สินอื่น	(171,306,654)	538,165,258	(79,979,165)	533,149,171
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	530,548,792	27,098,544,745	2,808,608,628	29,529,599,141
ดอกเบี้ยรับ	14,435,371,820	11,099,329,428	12,016,290,180	8,355,288,098
ดอกเบี้ยจ่าย	(6,240,709,505)	(2,918,172,261)	(6,240,709,505)	(2,918,160,192)
ภาษีจ่าย	(415,265,515)	(1,190,488,314)	(324,579,322)	(986,901,199)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	8,309,945,592	34,089,213,598	8,259,609,981	33,979,825,848
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(63,027,018,815)	(80,362,672,147)	(63,027,018,815)	(80,362,672,147)
เงินสดรับจากการจำหน่ายและไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	55,385,675,364	62,785,158,741	55,385,675,364	62,785,158,741
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	(6,731,122,007)	(15,599,386,817)	(6,731,122,007)	(15,599,386,817)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย				
ราคาทุนตัดจำหน่าย	5,007,617,871	3,138,000,000	5,007,617,871	3,138,000,000
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(3,223,594)	-	(3,223,594)	-
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	46,406,250	-	46,406,250
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	12,312,127
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	(187,172,850)	(157,460,899)	(170,555,850)	(102,967,094)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์	5,710,943	26,836,264	4,483,496	26,560,769
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(393,065,573)	(314,445,538)	(383,122,056)	(307,954,754)
เงินปันผลรับ	16,374,661	13,369,251	16,374,661	13,369,251
ดอกเบี้ยรับ	1,867,780,610	1,731,261,603	1,873,622,668	1,731,219,103
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(8,058,443,390)	(28,692,933,292)	(8,027,268,262)	(28,619,954,571)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุนและการกู้ยืมเงิน	25,426,085,479	34,148,842,934	25,426,085,479	34,148,842,934
เงินสดจ่ายจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรหรือขาดทุนและการกู้ยืมเงิน	(25,248,365,838)	(38,954,106,709)	(25,248,365,838)	(38,954,106,709)
เงินปันผลจ่าย	27 (400,456,010)	(348,222,618)	(400,456,010)	(348,222,618)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	15 (98,966,099)	(115,558,115)	(79,745,616)	(78,912,605)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(321,702,468)	(5,269,044,508)	(302,481,985)	(5,232,398,998)
ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ	55,260,302	(25,371,741)	55,260,302	(25,371,741)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ	(14,939,964)	101,864,057	(14,879,964)	102,100,538
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	920,304,924	818,440,867	919,879,924	817,779,386
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	905,364,960	920,304,924	904,999,960	919,879,924
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่มีใช้เงินสด				
รับโอนทรัพย์สินรอการขายเพื่อชำระหนี้	4,312,070,627	3,190,413,248	56,755,242	325,344,679
ตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย	75,908,884	229,825,023	75,908,884	229,825,023
เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุน	-	2,002,155,201	-	2,002,155,201

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	เรื่อง	หน้า
1	ข้อมูลทั่วไป	18
2	นโยบายการบัญชี	18
3	การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	37
4	ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ	78
5	การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน	81
6	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)	85
7	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	86
8	ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	87
9	เงินลงทุนสุทธิ	91
10	เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	93
11	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	94
12	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	99
13	ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	101
14	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	103
15	สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ	107
16	สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ	108
17	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	110
18	สินทรัพย์อื่นสุทธิ	112
19	เงินรับฝาก	112
20	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)	113
21	หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	114
22	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	115
23	ประมาณการหนี้สิน	117
24	หนี้สินอื่น	121
25	การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน	121
26	ทุนเรือนหุ้น	122
27	เงินปันผลจ่าย	123
28	สำรองตามกฎหมาย	123
29	เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย	123
30	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	124
31	ฐานะและผลการดำเนินงานที่สำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ	126
32	รายได้ดอกเบี้ย	128
33	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	128
34	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	129
35	กำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	130
36	กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	130
37	รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	131
38	ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	131
39	ภาษีเงินได้	131
40	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	133
41	กำไรต่อหุ้น	134
42	ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน	134
43	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	135
44	รายการธุรกิจกับกิจการ/ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	137
45	การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน	141
46	มูลค่ายุติธรรม	144

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

1 ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลเชิงเรียกรวมธนาคารและบริษัทย่อยว่า กลุ่มกิจการ โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad เป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท CIMB Group Holdings Berhad เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท CIMB ซึ่งบริษัทดังกล่าวจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย

บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจให้เช่าซื้อและธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์แบบลิสซิ่ง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 21/2561 เรื่อง “การจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ธนาคารได้จัดทำงบการเงินเฉพาะธนาคารเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชัดเจนโดยห้ามกิจการนำสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการผลิตหรือการเตรียมความพร้อมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหักต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติตามสัญญาประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการต่อคำที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่จะตั้งประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสำหรับสัญญาที่สร้างภาระ
- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ไม่ได้บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันและกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ได้แก้ไขข้อกำหนดของการเปิดเผยจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ” เป็น “การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการให้แนวทางการพิจารณาว่านโยบายบัญชีเป็นนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ หากกลุ่มกิจการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่บดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ
- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ได้แก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วยให้กลุ่มกิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” การจำแนกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ซึ่งถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังไปที่รายการและเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงปัจจุบัน โดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด
- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้กำหนดให้กิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว ซึ่ง ณ การรับรู้เมื่อเริ่มแรกก่อให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่มูลค่าเท่ากัน ตัวอย่างของรายการ เช่น สัญญาเช่า และภาวะผูกพันจากการรื้อถอน

การปรับปรุงดังกล่าวถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอ นอกจากนี้ กลุ่มกิจการควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่จะได้ใช้ประโยชน์) และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า และ
- หนี้สินจากการรื้อถอน หนี้สินจากการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และจำนวนเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบสะสมของการปรับปรุงนี้ให้รับรู้ในกำไรสะสมยกมาหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม

ผู้บริหารอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.3 ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ในปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้เริ่มจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ในการแก้ไขสัญญาคงที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย USD LIBOR และ อัตราดอกเบี้ย THBFIX ที่มีวันครบกำหนดหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยเจรจากับคู่สัญญาเพื่อเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง SOFR และ อัตราดอกเบี้ย THOR หรือเพิ่มข้อความในสัญญาเดิมให้ครอบคลุมการเปลี่ยนไปอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอื่นหลังจากวันยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเดิม (fallback provision) ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการได้เจรจาแก้ไขสัญญาเสร็จสิ้นแล้วก่อนวันยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย USD LIBOR และ THBFIX

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การปรับปรุงระยะที่ 2 ได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายการที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินในระหว่างการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการได้ใช้ข้อผ่อนปรนตามข้อกำหนดของการปรับปรุงระยะที่ 2 สำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- การเลือกกำหนดการป้องกันความเสี่ยง เมื่อการปรับปรุงระยะที่ 1 เข้าเงื่อนไขในการยุติการใช้ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงการเลือกกำหนดการป้องกันความเสี่ยง เพียงเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ดังนี้
 - ก. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น ได้แก่ SOFR/THOR (ทั้งที่กำหนดหรือไม่ได้กำหนดอยู่ในสัญญา) เป็นความเสี่ยงที่มีการป้องกัน
 - ข. การปรับปรุงคำอธิบายของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงคำอธิบายของส่วนของกระแสเงินสดที่ถูกเลือกกำหนดหรือมูลค่ายุติธรรมที่มีการป้องกันความเสี่ยง หรือ
 - ค. การปรับปรุงคำอธิบายของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกิจการปรับปรุงเอกสารการป้องกันความเสี่ยงให้สะท้อนการปรับปรุงการเลือกกำหนดการป้องกันความเสี่ยง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการปรับปรุงเอกสารการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวนั้นจะไม่ถือเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง

- จำนวนเงินที่สะสมไว้อยู่ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด: เมื่อกลุ่มกิจการปรับปรุงการเลือกกำหนดการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น จำนวนเงินที่สะสมไว้อยู่ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจะถือว่าอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นที่ได้มีการเปลี่ยนแทน เช่น THOR เมื่อได้มีการเปลี่ยนแทน THBFIX ด้วย THOR / SOFR เมื่อได้มีการเปลี่ยนแทน USD LIBOR ด้วย SOFR นอกจากนี้ในการวิเคราะห์การสิ้นสุดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง เมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของกระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เคยใช้ในพิจารณาได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแล้วซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ดังนั้นจำนวนเงินที่สะสมไว้อยู่ในสำรองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดต้องถือว่าอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น (สำหรับการพิจารณาว่ากระแสเงินสดในอนาคตที่มีการป้องกันความเสี่ยงยังคงคาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่)

2.4 การรับรู้รายได้

(ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ

วิธีการรับรู้ดอกเบี้ยให้รับรู้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยการคำนวณนี้ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของเงินให้สินเชื่อ ยกเว้นการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระหรือลูกหนี้ระดับที่ 3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จะรับรู้รายได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของราคาตามบัญชีหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า

(ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินลงทุน เงินปันผลรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

(ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เมื่อมีการให้บริการลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและบริการหลายประเภท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่รับรู้รายได้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น เช่น รายได้จากความเป็นนายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มกิจการ

ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่รับรู้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลาของการให้บริการดังกล่าว เช่น ค่าบริการจากการรับรอง รับอ่าววัล และการค้าประกัน และรายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ

(ง) กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

(จ) กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย

กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย เมื่อได้โอนการควบคุมในทรัพย์สินรอการขายให้กับผู้ซื้อ ซึ่งก็คือเมื่อมีการโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายและไม่มีภาระผูกพันที่อาจส่งผลกระทบต่อ การยอมรับ ในสินทรัพย์รอการขายของผู้ซื้อ

(ฉ) รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ

บริษัทย่อยคำนวณรายได้จากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

บริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อตามเกณฑ์เดียวกับการรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ

(ช) รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.5 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

(ก) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

กลุ่มกิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินรับฝากเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ข) ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.6 เงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

2.7 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (Amortised cost)

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น ด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงิน ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการพิจารณาลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives) เพื่อพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการจ่ายชำระด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่

ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้จะพิจารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและจากลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา โดยจะจัดประเภทตามลักษณะการวัดมูลค่า ดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย: สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาที่มีลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) จะรับรู้ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมในรายการดอกเบี้ยรับ กำไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการจะรับรู้ในรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน และกำไรขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้ในรายการกำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาที่มีลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขายจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินกลุ่มนี้จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุน/กำไรจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการดอกเบี้ยรับ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน: สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าแบบราคาทุนตัดจำหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกจะแสดงรวมอยู่ในรายการกำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

กลุ่มกิจการโอนจัดประเภทตราสารหนี้เมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนไปเท่านั้น

ตราสารทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนตามการวัดมูลค่า ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือ มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งจะไม่สามารถรับรู้ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง สำหรับเงินปันผลจากตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายได้จากการดำเนินงานอื่น

เงินให้สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์

เงินให้สินเชื่อแสดงตามจำนวนเงินต้นคงเหลือหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เงินให้สินเชื่อในโมเดลธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญา สะท้อนกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อหักรายได้จากสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ซึ่งวิธีการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านั้น ขึ้นอยู่กับว่ามีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์หรือไม่ ยกเว้นการด้อยค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและลูกหนี้อื่น ซึ่งกลุ่มกิจการเลือกใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่แตกต่างกันไป ได้แก่

- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
- ระดับที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่ม ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
- ระดับที่ 3 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าเงินสำรองส่วนเกิน ณ วันที่เริ่มปฏิบัติใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรก โดยเปรียบเทียบกับเงินสำรองซึ่งคำนวณจากค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินกับเงินสำรองทั้งหมดที่กลุ่มกิจการดำรงไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งกลุ่มกิจการจะทยอยลดเงินสำรองส่วนเกินดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ธพท.ผนส.(23)ว.1603/2562 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ว่าด้วยเรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสำรองส่วนเกิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการไม่ได้ทำการทยอยลดเงินสำรองส่วนเกินดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มกิจการมีเงินสำรองเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยอ้างอิงประกาศ ธพท.ที่ สนส.23/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ข้อ 5.8 สถาบันการเงินสามารถจัดชั้นหรือกันเงินสำรองสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงิน หรือตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี โดยใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดได้

กลุ่มกิจการแสดงหนี้สูญรับคืนจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ถูกตัดจำหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

เมื่อกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองใหม่หรือเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาเป็นอย่างอื่น กลุ่มกิจการจึงต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขในสัญญาใหม่แตกต่างจากเงื่อนไขในสัญญาเก่าอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ โดยกลุ่มกิจการจะใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้สำหรับการพิจารณาดังกล่าว

- เป็นการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้สามารถจ่ายชำระคืนได้ เมื่อผู้ประสบปัญหาทางการเงินหรือไม่
- เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาที่มีสาระสำคัญ เช่น การกำหนดผลตอบแทนโดยการปันส่วนแบ่งกำไรที่จะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับรูปแบบความเสี่ยงของเงินให้กู้ยืมนั้นหรือไม่
- เป็นการยืดอายุของเงินให้กู้ยืมอย่างมีสาระสำคัญของผู้ที่ไม่ได้ประสบปัญหาทางการเงินหรือไม่
- เป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่
- เป็นการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของสัญญาหรือไม่
- เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน หลักทรัพย์อื่น ๆ หรือการปรับเครดิตให้ดีขึ้นด้านอื่นๆ ที่ได้รับหรือไม่

หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาใหม่ไม่แตกต่างจากสัญญาเดิมอย่างมีนัยสำคัญ การเจรจาต่อรองใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น กลุ่มกิจการคำนวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินโดยใช้กระแสเงินสดภายหลังการเปลี่ยนแปลง และต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในกำไรหรือขาดทุน โดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินต้องคำนวณใหม่ด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่มีการเจรจาต่อรองใหม่หรือเปลี่ยนแปลงที่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมของสินทรัพย์ทางการเงิน (หรือใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับตัวด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการต่ออายุด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อวันที่เกิดรายการ)

กลุ่มกิจการจะปรับชั้นให้แก่ลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เข้าข่ายการตัดรายการ โดยลูกหนี้ดังกล่าวต้องชำระเงินตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ 3 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า โดยสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (significant increase in credit risk) กลุ่มกิจการจะพิจารณาปรับการจัดชั้นให้ดีขึ้นได้ 1 ชั้น เช่น ปรับชั้นจากชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่ 1 เป็นต้น

อย่างไรก็ดี สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ ชั้นที่ 3 การติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 9 เดือน โดยลูกหนี้ต้องไม่มียอดค้างชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กิจการเห็นถึงสถานะของลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (significant increase in credit risk) กลุ่มกิจการจึงสามารถปรับการจัดชั้นลูกหนี้กลับไปชั้นที่ 1 ได้ในทันที

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการเลือกที่จะนำแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้ อย่างยั่งยืน) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบัติสำหรับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยในกรณีที่กลุ่มกิจการมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) เดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว กลุ่มกิจการจะใช้ EIR ใหม่เป็น อัตราคิดคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้กลุ่มกิจการยังปฏิบัติตามแนวทางการจัดชั้นลูกหนี้ตามแนว ปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว

หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาใหม่แตกต่างจากสัญญาเดิมอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเดิม และรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมและคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่ ณ วันที่มีการเจรจา ต่อรองใหม่ และถือเป็นวันที่ที่กลุ่มกิจการจะเริ่มต้นคำนวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่อีกครั้งเพื่อใช้ในการพิจารณาการ เพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ ว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อวันที่เกิดรายการ หากการเจรจาต่อรองนั้นเกิดจากผลของการที่ลูกหนี้ ไม่สามารถจ่ายชำระเงินให้สินเชื่อตามเงื่อนไขในสัญญาเดิมได้ กลุ่มกิจการรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและสิ่งตอบแทนที่ได้รับ สำหรับส่วนที่ตัดรายการในกำไรหรือขาดทุนของการตัดรายการ

การตัดรายการนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

กลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะเมื่อ สหิตตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือ เมื่อกลุ่มกิจการโอนสินทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะ

- กลุ่มกิจการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
- กลุ่มกิจการไม่โอนหรือไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ ทางการเงิน และกลุ่มกิจการไม่มีการควบคุมสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

กลุ่มกิจการทำธุรกรรมเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นและกลุ่มกิจการมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบ กระแสเงินสดดังกล่าวให้แก่กิจการอื่นและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นการโอนแบบส่งผ่านที่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการเมื่อ

- ไม่มีหน้าที่ที่ต้องจ่ายเงินหากกลุ่มกิจการไม่ได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ดังกล่าว
- ถูกห้ามให้ขายหรือนำไปวางเป็นหลักประกัน หรือ
- มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบเงินหรือกระแสเงินสดที่ได้รับแก่กิจการอื่นโดยทันที

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาวะผูกพันตามสัญญา

- หากกลุ่มกิจการมีภาวะผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถ ปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจำนวนเงิน ที่คงที่
- หากกลุ่มกิจการไม่มีภาวะผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาวะผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว จะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มกิจการจัดประเภทรายการหนี้สินทาง การเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้น หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินดังกล่าวรวมถึงหนี้สินอนุพันธ์ด้วยมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม หนี้สินทางการเงินที่มีลักษณะตรงตามคำนิยามของการถือไว้เพื่อค่า หนี้สินทางการเงินอื่นที่กลุ่มกิจการได้เลือกกำหนด ณ วันที่รับรู้อย่างการ โดยหนี้สินทางการเงินดังกล่าวต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่ง (หรือมากกว่า)

- ก) เมื่อการกำหนดดังกล่าวช่วยจัดหรือลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญในการวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการที่ไม่สอดคล้อง (“การไม่สามารถจับคู่ทางบัญชี”) ที่อาจเกิดขึ้น
- ข) เมื่อกลุ่มของหนี้สินทางการเงินที่มีการบริหารจัดการและประเมินผลด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหรือการลงทุนที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และ
- ค) ธุรกิจที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่เข้าเงื่อนไข

โดยกลุ่มกิจการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของหนี้สินทางการเงินกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเป็นกำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของหนี้สินทางการเงิน

กิจการต้องตัดรายการหนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมื่อหนี้สินทางการเงินนั้นสิ้นสุดลง โดยภาวะผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด

การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ที่มีความแตกต่างอย่างมากในข้อกำหนดระหว่างกลุ่มกิจการและผู้ให้กู้ต้องถือเป็นการสิ้นสุดของหนี้สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนี้สินทางการเงินใหม่ในทำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในข้อกำหนดของหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่หรือบางส่วนของหนี้สินนั้นต้องถือปฏิบัติเป็นการสิ้นสุดของหนี้สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนี้สินทางการเงินใหม่ โดยข้อกำหนดของหนี้สินทางการเงินจะถือว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้ข้อตกลงใหม่ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสุทธิกับรายได้ที่ได้รับ โดยคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสัญญาเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยร้อยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน

หากการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี้สินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้น จะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกหนี้สินเดิม หากการแลกเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี้สินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องนำไปปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินและตัดจำหน่ายตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

สัญญาค้ำประกันทางการเงิน

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาค้ำประกันทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อให้การค้ำประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง ก) จำนวนเงินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันและ ข) จำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกหักด้วยจำนวนเงินสะสมของรายได้ที่รับรู้

การหักกลบลินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินจะได้รับการหักกลบในงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้มาหักกลบลบหนี้กัน และมีความตั้งใจที่จะจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์และชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

2.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในกำไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

2.9 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าในขณะที่ได้สินทรัพย์นั้นมา ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการด้อยค่า กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายทั้งจำนวน

กลุ่มกิจการจะรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน และอาคารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุก ๆ 5 ปี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

การตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลงกลุ่มกิจการจะนำส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ข้างต้นที่อยู่ในส่วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกำไรหรือขาดทุน ในแต่ละปีผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่คำนวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ กับค่าเสื่อมราคาที่คำนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกำไรสะสม

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน (หรือราคาที่ดีที่สุด) แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร	20 - 50 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์	5 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.13)

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังกำไรสะสม

2.11 สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่า ซึ่งมีระยะเวลาเช่าที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 15 ปี โดยบางสัญญาจะมีเงื่อนไขให้สามารถต่อสัญญาได้ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากเงินคงจ่ายตามสัญญาเช่าที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะบันทึบบนส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าจ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย

- ค่าเช่าคงที่สุทธิด้วยเงินจูงใจค้ำรับสุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืม เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสถานะเศรษฐกิจอายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

- จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญาสุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก และ
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

โดยค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย ป้าย และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน

2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้

- มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
- ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- กิจการมีความสามารถที่จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
- มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้ และ
- กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมาะสม

ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายการเพื่อให้ได้รับสิทธิ ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่

2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี
สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะต้องมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่
สูงกว่าระหว่างมูลค่าดีดหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่คืออาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งกลุ่มกิจการมีไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
ในระยะยาว และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยบริษัทในกลุ่มกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนในการกู้ยืม

กลุ่มกิจการจะรวมรายการในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่กลุ่มกิจการ
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายการนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกิจการ
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

หลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ จะคำนวณตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่จะปันส่วนราคาทุน
ตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

อาคาร

40 ปี

2.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ให้นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่
กิจการดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
และสกุลเงินที่ให้นำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากการณันถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในรายการกำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

2.16 ตราสารอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง

(ก) ตราสารอนุพันธ์แฝงและตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ตราสารอนุพันธ์แฝงที่กลุ่มกิจการแยกรับรู้รายการ และตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกำไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของอนุพันธ์นั้น

(ข) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของ 1) สินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ หรือ 2) สัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้รายการ (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม)
- การป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของ 1) รายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ หรือ 2) รายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด) หรือ
- การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในการดำเนินงานต่างประเทศ (การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ)

ณ วันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มกิจการจะจัดทำเอกสาร 1) ที่ระบุถึงความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง และ 2) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการจัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวนเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในส่วนของผู้ถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

ความมีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกิจการพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยงและตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น กลุ่มกิจการเข้าทำรายการป้องกันความเสี่ยงเมื่อข้อกำหนดที่สำคัญของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีความสอดคล้องเข้าคู่กัน และทำการประเมินเชิงคุณภาพถึงความมีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่กระทบต่อข้อกำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งทำให้ข้อกำหนดที่สำคัญของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่มีความสอดคล้องเข้าคู่กันอีกต่อไป กลุ่มกิจการจะใช้วิธีการอนุพันธ์เสมือน (Hypothetical derivative) ในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ความไม่ประสิทธิภาพอาจเกิดจากระยะเวลาการเกิดของรายการที่คาดการณ์ ที่คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา

กลุ่มกิจการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญคล้ายคลึงกับข้อกำหนดที่สำคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เช่น อัตราอ้างอิง วันที่กำหนดอัตราใหม่ วันที่ถึงกำหนดชำระ วันสิ้นสุดสัญญา และจำนวนเงินที่กำหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ยืมทั้งหมด ดังนั้นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจึงได้กำหนดเป็นสัดส่วนของรายการเงินกู้ยืมคงค้าง เทียบกับจำนวนเงินที่กำหนดไว้ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และเนื่องจากข้อกำหนดที่สำคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง มีความสอดคล้องเข้าคู่กันตลอดปี จึงสรุปได้ว่ารายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ

กลุ่มกิจการพิจารณาความไม่ประสิทธิภาพของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยใช้หลักการเกี่ยวกับการพิจารณาความไม่ประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

- มูลค่าเครดิตของคู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่สอดคล้องกับเงินกู้ยืม และ
- ความต่างในข้อกำหนดที่สำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ซึ่งกำหนดและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรายการกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือที่ใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ สำหรับกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีซึ่งแสดงไว้ในรายการกำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน/สัญญาฟอว์เวิร์ดในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ (Forecast transaction) โดยกลุ่มกิจการเลือกกำหนดให้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) ของสัญญาฟอว์เวิร์ดเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) สำหรับส่วนที่มีประสิทธิภาพจะรับรู้ในรายการกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือที่ใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสัญญาฟอว์เวิร์ดที่เกี่ยวกับรายการที่ป้องกันความเสี่ยงในต้นทุนสำรองการป้องกันความเสี่ยงในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของเจ้าของ

ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดทั้งจำนวน (รวมถึงค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points)) เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ในกรณีนี้ รายการกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดจะรับรู้ในรายการกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือที่ใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ

กลุ่มกิจการจะโอนจำนวนที่รับรู้สะสมในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงมายังกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกับที่รับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในกำไรหรือขาดทุน โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิภาพของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตัวแลกเปลี่ยนที่มีอนุพันธ์แฝง และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในรายการดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่าย ณ ช่วงเวลาเดียวกับที่กลุ่มกิจการรับรู้ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น

การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ

การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในการดำเนินงานต่างประเทศมีลักษณะคล้ายกับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

กำไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่มีประสิทธิภาพจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ผลสะสมในส่วนของเจ้าของ สำหรับกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีและแสดงรวมอยู่ในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่น ผลสะสมของกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มกิจการจำหน่ายส่วนงานต่างประเทศ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ออกไป

2.17 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง

กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่าตราสารอนุพันธ์แฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

- (ก) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Not closely related) กลุ่มกิจการจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก และประเมินมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงดังกล่าวรวมทั้งรับรู้กำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลักจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ กลุ่มกิจการจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Hybrid contract) ดังกล่าว (โดยอ้างอิงจากราคาของผู้จัดหาตราสาร) ทั้งจำนวนและรับรู้กำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (ข) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารหลัก (Closely related) กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทตราสารตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตราสารหลักดังกล่าว

2.18 หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะหยุดรับรู้เมื่อไม่เข้าเงื่อนไขการบันทึกบัญชี

การวัดมูลค่า ณ วันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไร ณ วันแรกที่ทำการรายการจะถูกตัดจำหน่ายเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงจนครบกำหนดสัญญาหรือยกเลิกสัญญาที่กำหนด การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินจะรับรู้ผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจำนวน โดยแสดงเป็นรายการกำไรขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินนั้น จะรับรู้ไปยังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อครบกำหนดสัญญาผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินนั้น จะโอนไปยังกำไรสะสม

2.19 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

2.20 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบำเหน็จพนักงาน

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มกิจการและมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มกิจการมีระเบียบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานตามหลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย

กลุ่มกิจการมีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อออกจากงานตามหลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบำเหน็จพนักงาน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานคำนวณโดยผู้ชำนาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการมาจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงานและปัจจัยอื่น ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่เกิด ซึ่งได้รวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

2.21 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

ในกรณีที่กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นอย่างแน่นอน

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทุกประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของภาระผูกพันที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.22 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญของธนาคารสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น โดยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

2.23 ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อยของธนาคารได้ดำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นปีๆ ในกรณีที่มิสถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดที่จะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานที่จัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีหรือภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกิจการได้จัดตั้งแผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, "EOP") โดยกลุ่มกิจการบันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนในวันที่ให้สิทธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาตลาดในวันเดียวกันของหุ้นสามัญของ CIMB Group Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ CIMB Group และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียด้วยจำนวนหุ้นที่ให้แก่พนักงาน และจ่ายชำระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่ซื้อและถือครองหุ้นจนถึงวันที่โอนหุ้นแทนธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่ม

ในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (vesting period) โดยแสดงสำรองดังกล่าวเป็นหนี้สินอื่น

ธนาคารจะกลับบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามจำนวนที่กันไว้เมื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศมาเลเซียโอนหุ้นทุนให้แก่พนักงานหลังสิ้นสุดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (vesting period)

2.25 เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารได้อนุมัติการจ่ายปันผล

2.26 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มกิจการดำเนินการอยู่และนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน กลุ่มกิจการพิจารณาว่าคณะผู้บริหารสูงสุดคือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน

3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงทางการเงินและผลกระทบที่อาจมีต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มกิจการ มีดังนี้

ลักษณะความเสี่ยง	ความเสี่ยงจาก	วัดจาก	บริหารความเสี่ยงโดย
<ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงจากตลาด - อัตราดอกเบี้ย 	<ul style="list-style-type: none"> สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีมูลค่าผันแปรตามอัตราดอกเบี้ย 	<ul style="list-style-type: none"> การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านอัตราดอกเบี้ย 	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์ด้านอัตราดอกเบี้ยรวมถึงตราสารอนุพันธ์
<ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงจากตลาด - อัตราแลกเปลี่ยน 	<ul style="list-style-type: none"> สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีมูลค่าผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน 	<ul style="list-style-type: none"> การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยน 	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงตราสารอนุพันธ์
<ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 	<ul style="list-style-type: none"> รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> การวิเคราะห์อายุ การพิจารณาการจัดลำดับด้านเครดิต พิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการ และ/หรือผู้บริหารหลัก ความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความสามารถทางการเงินในการชำระคืนหนี้ให้กับธนาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> มีการขอจดหมายค้ำประกัน Early Warning trigger การติดตามสถานะทางธุรกิจและการเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด การทบทวนวงเงิน สถานะทางธุรกิจและการเงินของลูกค้ารายปี และ/หรือตรวจสอบวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้ารายไตรมาสกรณี Listed Company หรือ ลูกค้าที่อยู่ภายใต้ Watch List
<ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> เงินฝาก, เงินลงทุน, เงินรับฝาก, เงินกู้ยืมและหนี้สินอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ ความสามารถในการทำกำไรที่เพียงพอต่อภาระหนี้สินที่ต้องชำระ สภาพคล่องกระแสเงินสด และเงินทุนหมุนเวียน 	<ul style="list-style-type: none"> มีการบริหารจัดการด้านสภาพคล่องโดยดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ (1) บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (2) บริหารเงินและการลงทุนเพื่อธนาคาร และ (3) บริหารเงินกองทุน สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยใช้เครื่องมือ liquidity ratios ต่างๆ ในการจัดการสภาพคล่องรายวัน รวมถึงการคาดการณ์สถานะสภาพคล่องของธนาคารล่วงหน้าเป็นรายเดือน

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการขึ้นตรงกับแผนกการเงินกลางของกลุ่มกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ แผนกการเงินกลางของกลุ่มกิจการเป็นผู้กำหนด ประเมิน บริหารและป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม รวมถึงกำหนดนโยบายเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การเข้าทำตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินอื่น รวมทั้งการลงทุนเพื่อจัดการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

3.1.1 ความเสี่ยงทางการตลาด

ความเสี่ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กลุ่มกิจการอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ ทั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มกิจการมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทางการตลาดทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้น มีการนำเครื่องมือ และ/หรือระบบที่ช่วยในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อช่วยให้การควบคุม และติดตามความเสี่ยงทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ และสามารถดำเนินการปรับระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ทันที

3.1.1.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารหนี้ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ซึ่งส่งผล ให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ลักษณะและโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้าและ เพื่อการธนาคาร โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
เป็นดังต่อไปนี้

รายการ	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงอ้างอิง ตามอัตราตลาด ล้านบาท	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ล้านบาท	ไม่มีดอกเบี้ย ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสด	-	-	905	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	808	3,610	3,172	7,590
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	62,090	-	62,090
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	32,758	1,732	25,796	60,286
เงินลงทุน	-	112,736	44	112,780
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	168,799	76,191	-	244,990
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	12,466	-	-	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	2,069	2,069
สินทรัพย์อื่น	81	-	375	456
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	214,912	256,359	32,361	503,632
หนี้สินทางการเงิน				
เงินรับฝาก	117,370	135,987	3,870	257,227
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	23,964	52,445	858	77,267
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	-	-	522	522
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	20,102	-	5	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	34,781	2,643	24,839	62,263
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	6,394	15,240	-	21,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	195	-	195
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	13,876	-	-	13,876
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	1,728	1,728
รวมหนี้สินทางการเงิน	216,487	206,510	31,822	454,819

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงอ้างอิง ตามอัตราตลาด ล้านบาท	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ล้านบาท	ไม่มีดอกเบี้ย ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสด	-	-	920	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,961	13,139	3,572	20,672
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	22,363	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	41,238	1,559	37,487	80,284
เงินลงทุน	-	105,026	51	105,077
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	152,445	82,812	-	235,257
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	16,241	-	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	9,040	9,040
สินทรัพย์อื่น	162	-	360	522
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	214,047	224,899	51,430	490,376
หนี้สินทางการเงิน				
เงินรับฝาก	109,681	122,107	4,906	236,694
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	24,086	22,292	529	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	172	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	21,156	-	5	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	36,917	4,076	35,854	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	6,447	14,373	-	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	191	-	191
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	29,708	-	-	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	10,567	10,567
รวมหนี้สินทางการเงิน	227,995	163,039	52,033	443,067

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงอ้างอิง ตามอัตราตลาด ล้านบาท	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ล้านบาท	ไม่มีดอกเบี้ย ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสด	-	-	905	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	559	3,610	3,099	7,268
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	62,090	-	62,090
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	32,758	1,732	25,796	60,286
เงินลงทุน	-	112,734	44	112,778
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	168,788	69,537	-	238,325
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	12,466	-	-	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	2,069	2,069
สินทรัพย์อื่น	81	-	235	316
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	214,652	249,703	32,148	496,503
หนี้สินทางการเงิน				
เงินรับฝาก	117,846	135,987	3,877	257,710
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	23,964	52,445	858	77,267
หนี้สินจำกันเมื่อทวงถาม	-	-	522	522
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	20,102	-	5	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	34,781	2,643	24,839	62,263
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	6,394	15,240	-	21,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	159	-	159
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	13,876	-	-	13,876
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	1,728	1,728
รวมหนี้สินทางการเงิน	216,963	206,474	31,829	455,266

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2565			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงอ้างอิง ตามอัตราตลาด ล้านบาท	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ล้านบาท	ไม่มีดอกเบี้ย ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสด	-	-	920	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,702	13,139	3,527	20,368
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	22,363	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	41,238	1,559	37,487	80,284
เงินลงทุน	-	105,024	51	105,075
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	152,423	75,669	-	228,092
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	16,241	-	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	9,040	9,040
สินทรัพย์อื่น	162	-	203	365
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	213,766	217,754	51,228	482,748
หนี้สินทางการเงิน				
เงินรับฝาก	110,320	122,107	5,007	237,434
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	24,086	22,292	529	46,907
หนี้สินจำกันเมื่อทวงถาม	-	-	172	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	21,156	-	5	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	36,917	4,076	35,854	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	6,447	14,373	-	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	146	-	146
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	29,708	-	-	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	10,567	10,567
รวมหนี้สินทางการเงิน	228,634	162,994	52,134	443,762

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินรวม						
	พ.ศ. 2566						
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						
	เมื่อ ทวงถาม ล้านบาท	0 - 3 เดือน ล้านบาท	3 - 12 เดือน ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ไม่มี ดอกเบี้ย ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสด	-	-	-	-	-	905	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	481	3,914	23	-	-	3,172	7,590
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	677	3,262	5,272	52,879	-	62,090
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	22,085	11,175	1,057	173	25,796	60,286
เงินลงทุน	1	1,175	5,119	57,526	48,915	44	112,780
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	8,952	25,758	57,601	107,305	45,374	-	244,990
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน	12,466	-	-	-	-	-	12,466
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	-	2,069	2,069
สินทรัพย์อื่น	-	20	61	-	-	375	456
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	21,900	53,629	77,241	171,160	147,341	32,361	503,632
หนี้สินทางการเงิน							
เงินรับฝาก	117,370	68,918	56,016	11,053	-	3,870	257,227
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	23,964	51,864	265	316	-	858	77,267
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	-	-	-	522	522
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	20,102	-	-	5	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	29,443	7,788	193	-	24,839	62,263
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	1,389	8,184	9	12,052	-	21,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	18	49	127	1	-	195
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน	13,876	-	-	-	-	-	13,876
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	-	1,728	1,728
รวมหนี้สินทางการเงิน	155,210	151,632	92,404	11,698	12,053	31,822	454,819

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินรวม						รวม
	พ.ศ. 2565						
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						
	เมื่อ ทวงถาม ล้านบาท	0 - 3 เดือน ล้านบาท	3 - 12 เดือน ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ไม่มี ดอกเบี้ย ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสด	-	-	-	-	-	920	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,660	13,440	-	-	-	3,572	20,672
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย							
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	10	845	2,211	19,297	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	24,784	15,638	850	1,525	37,487	80,284
เงินลงทุน	1	5,223	15,659	41,021	43,122	51	105,077
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	7,635	28,163	45,176	104,828	49,455	-	235,257
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	16,241	-	-	-	-	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน							
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร	-	-	-	-	-	9,040	9,040
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์อื่น	-	20	61	81	-	360	522
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	27,537	71,640	77,379	148,991	113,399	51,430	490,376
หนี้สินทางการเงิน							
เงินรับฝาก	109,681	69,189	33,464	19,454	-	4,906	236,694
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	24,086	21,470	509	313	-	529	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	-	-	-	172	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย							
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	21,156	-	-	5	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	31,299	9,514	104	76	35,854	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	3,807	4,475	9	12,529	-	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	18	46	117	10	-	191
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	29,708	-	-	-	-	-	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน							
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร	-	-	-	-	-	10,567	10,567
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สินทางการเงิน	163,475	125,783	69,164	19,997	12,615	52,033	443,067

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						รวม
	พ.ศ. 2566						
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						
	เมื่อ ทวงถาม ล้านบาท	0 - 3 เดือน ล้านบาท	3 - 12 เดือน ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ไม่มี ดอกเบี้ย ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสด	-	-	-	-	-	905	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	759	3,387	23	-	-	3,099	7,268
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	677	3,262	5,272	52,879	-	62,090
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	22,085	11,175	1,057	173	25,796	60,286
เงินลงทุน	1	1,175	5,119	57,524	48,915	44	112,778
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	8,952	27,803	64,080	95,169	42,321	-	238,325
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุนและเงินลงทุน	12,466	-	-	-	-	-	12,466
สินทรัพย์อื่น	-	20	61	-	-	235	316
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	22,178	55,147	83,720	159,022	144,288	32,148	496,503
หนี้สินทางการเงิน							
เงินรับฝาก	117,846	68,918	56,016	11,053	-	3,877	257,710
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	23,964	51,864	265	316	-	858	77,267
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	-	-	-	522	522
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	20,102	-	-	5	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	29,443	7,788	193	-	24,839	62,263
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	1,389	8,184	9	12,052	-	21,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	18	47	94	-	-	159
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุนและเงินลงทุน	13,876	-	-	-	-	-	13,876
รวมหนี้สินทางการเงิน	155,686	151,632	92,402	11,665	12,052	31,829	455,266

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						รวม
	พ.ศ. 2565						
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด					ไม่มี ดอกเบี้ย	
	เมื่อ ทวงถาม	0 - 3 เดือน	3 - 12 เดือน	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี		
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสด	-	-	-	-	-	920	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,702	13,139	-	-	-	3,527	20,368
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	10	845	2,211	19,297	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	24,784	15,638	850	1,525	37,487	80,284
เงินลงทุน	1	5,223	15,659	41,019	43,122	51	105,075
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	7,635	29,167	45,053	99,208	47,029	-	228,092
เงินวางหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์ ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุนและเงินลงทุน	16,241	-	-	-	-	-	16,241
สินทรัพย์อื่น	-	20	61	81	-	203	365
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	27,579	72,343	77,256	143,369	110,973	51,228	482,748
หนี้สินทางการเงิน							
เงินรับฝาก	110,320	69,189	33,464	19,454	-	5,007	237,434
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	24,086	21,470	509	313	-	529	46,907
หนี้สินจำคินเมื่อทวงถาม	-	-	-	-	-	172	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	21,156	-	-	5	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	31,299	9,514	104	76	35,854	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	3,807	4,475	9	12,529	-	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	18	45	82	1	-	146
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	29,708	-	-	-	-	-	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	-	10,567	10,567
รวมหนี้สินทางการเงิน	164,114	125,783	69,163	19,962	12,606	52,134	443,762

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ธนาคารมียอดคงเหลือถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย และอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ยอดคงเหลือ ถัวเฉลี่ย ล้านบาท	ดอกเบี้ย ล้านบาท	อัตราเฉลี่ย (ร้อยละ)	ยอดคงเหลือ ถัวเฉลี่ย ล้านบาท	ดอกเบี้ย ล้านบาท	อัตราเฉลี่ย (ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้						
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	10,035	326	3.25	12,614	192	1.52
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	39,533	1,084	2.74	26,786	658	2.46
เงินลงทุนสุทธิ	89,585	1,940	2.17	97,267	1,624	1.67
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	235,322	13,372	5.68	212,864	10,357	4.87
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	17,485	548	3.13	16,748	240	1.43
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้	391,960	17,270		366,279	13,071	
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย						
เงินรับฝาก	230,070	3,369	1.46	200,049	1,402	0.70
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	55,869	848	1.52	54,532	286	0.53
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	20,247	452	2.23	17,199	183	1.06
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	26,163	726	2.77	32,094	624	1.94
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	21,423	771	3.60	27,833	336	1.21
รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย	353,772	6,166		331,707	2,831	
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ยอดคงเหลือ ถัวเฉลี่ย ล้านบาท	ดอกเบี้ย ล้านบาท	อัตราเฉลี่ย (ร้อยละ)	ยอดคงเหลือ ถัวเฉลี่ย ล้านบาท	ดอกเบี้ย ล้านบาท	อัตราเฉลี่ย (ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้						
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	9,797	324	3.31	12,393	191	1.54
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	39,533	1,084	2.74	26,786	658	2.46
เงินลงทุนสุทธิ	89,583	1,939	2.16	97,265	1,624	1.67
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	237,054	10,990	4.64	213,938	7,630	3.57
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	17,485	548	3.13	16,748	240	1.43
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้	393,452	14,885		367,130	10,343	
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย						
เงินรับฝาก	230,712	3,369	1.46	200,679	1,402	0.70
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	55,869	848	1.52	54,532	286	0.53
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	20,247	452	2.23	17,199	183	1.06
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	26,163	726	2.77	32,093	624	1.94
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	21,423	771	3.60	27,833	336	1.21
รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย	354,414	6,166		332,336	2,831	

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยต่อกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการกำไรหรือขาดทุนมีความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในรายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงิน และในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงิน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย องค์ประกอบอื่นใน ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ของเงินกู้ยืมและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	
	เพิ่มขึ้น 1 จุด พื้นฐาน ล้านบาท	ลดลง 1 จุด พื้นฐาน ล้านบาท
ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	(81)	81
ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(28)	28
	(109)	109
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2565	
	เพิ่มขึ้น 1 จุด พื้นฐาน ล้านบาท	ลดลง 1 จุด พื้นฐาน ล้านบาท
ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	(27)	27
ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(38)	38
	(65)	65

3.1.1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ด้านการบริหารเงินและการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กลุ่มกิจการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศของกลุ่มกิจการภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินบาท ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม							รวม
	พ.ศ. 2566							
	สกุลเงิน							
	บาท	ดอลลาร์		ยูโร	มาเลเซีย		อื่น ๆ	
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินสด	905	-	-	-	-	-	905	
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	5,584	1,809	87	13	25	76	7,594	
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า								
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	62,090	-	-	-	-	-	62,090	
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	467,337	(408,621)	(1,683)	(2,514)	(367)	6,134	60,286	
เงินลงทุน	112,779	-	-	1	-	-	112,780	
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	238,575	9,727	-	1,239	-	1,136	250,677	
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	6,039	6,427	-	-	-	-	12,466	
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน								
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร								
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	2,069	-	-	-	-	-	2,069	
สินทรัพย์อื่น	1,063	26	-	-	-	-	1,089	
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	896,441	(390,632)	(1,596)	(1,261)	(342)	7,346	509,956	
หนี้สินทางการเงิน								
เงินรับฝาก	245,692	10,388	87	953	10	97	257,227	
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	72,158	5,108	-	-	-	1	77,267	
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	521	1	-	-	-	-	522	
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย								
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	20,107	-	-	-	-	-	20,107	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	491,401	(419,419)	(1,719)	(2,250)	(12,969)	7,219	62,263	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	5,768	3,814	-	-	12,052	-	21,634	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	195	-	-	-	-	-	195	
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	5,074	8,802	-	-	-	-	13,876	
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน								
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร								
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	1,728	-	-	-	-	-	1,728	
หนี้สินอื่น	435	107	-	-	209	-	751	
รวมหนี้สินทางการเงิน	843,079	(391,199)	(1,632)	(1,297)	(698)	7,317	455,570	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินรวม						รวม
	พ.ศ. 2565						
	สกุลเงิน						
	ดอลลาร์		เยน	ยูโร	มาเลเซีย		
บาท	สหรัฐ	ริงกิต			อื่นๆ		
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสด	917	-	-	-	-	3	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	9,229	11,028	64	13	58	323	20,715
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า							
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	22,363	-	-	-	-	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	627,505	(534,037)	2,496	(12,510)	(8)	(3,162)	80,284
เงินลงทุน	102,337	-	-	1	2,739	-	105,077
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	226,830	12,566	-	639	-	2	240,037
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	8,855	7,386	-	-	-	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน							
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร							
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	9,040	-	-	-	-	-	9,040
สินทรัพย์อื่น	873	25	-	-	-	-	898
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	1,007,949	(503,032)	2,560	(11,857)	2,789	(2,834)	495,575
หนี้สินทางการเงิน							
เงินรับฝาก	220,889	15,436	33	159	46	131	236,694
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	46,468	438	-	-	-	1	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	171	1	-	-	-	-	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย							
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	21,161	-	-	-	-	-	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	637,254	(537,563)	2,644	(12,007)	(10,197)	(3,284)	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,486	3,805	-	-	12,529	-	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	191	-	-	-	-	-	191
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	16,995	12,713	-	-	-	-	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน							
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร							
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	10,567	-	-	-	-	-	10,567
หนี้สินอื่น	206	77	-	-	223	-	506
รวมหนี้สินทางการเงิน	958,388	(505,093)	2,677	(11,848)	2,601	(3,152)	443,573

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						รวม
	พ.ศ. 2566						
	สกุลเงิน						
	บาท	ดอลลาร์		ยูโร	มาเลเซีย		
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสด	905	-	-	-	-	-	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	5,263	1,809	87	13	25	76	7,273
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า							
ด้วยมูลค่าตีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	62,090	-	-	-	-	-	62,090
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	467,337	(408,621)	(1,683)	(2,514)	(367)	6,134	60,286
เงินลงทุน	112,777	-	-	1	-	-	112,778
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	231,908	9,727	-	1,239	-	1,136	244,010
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	6,039	6,427	-	-	-	-	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน							
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าตีธรรมผ่านกำไร							
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	2,069	-	-	-	-	-	2,069
สินทรัพย์อื่น	927	26	-	-	-	-	953
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	889,315	(390,632)	(1,596)	(1,261)	(342)	7,346	502,830
หนี้สินทางการเงิน							
เงินรับฝาก	246,175	10,388	87	953	10	97	257,710
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	72,158	5,108	-	-	-	1	77,267
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	521	1	-	-	-	-	522
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย							
มูลค่าตีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	20,107	-	-	-	-	-	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	491,401	(419,419)	(1,719)	(2,250)	(12,969)	7,219	62,263
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	5,768	3,814	-	-	12,052	-	21,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า	159	-	-	-	-	-	159
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	5,074	8,802	-	-	-	-	13,876
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน							
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าตีธรรมผ่านกำไร							
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	1,728	-	-	-	-	-	1,728
หนี้สินอื่น	435	107	-	-	209	-	751
รวมหนี้สินทางการเงิน	843,526	(391,199)	(1,632)	(1,297)	(698)	7,317	456,017

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						รวม
	พ.ศ. 2565						
	สกุลเงิน						
	บาท	ดอลลาร์	เยน	ยูโร	มาเลเซีย	อื่นๆ	
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสด	917	-	-	-	-	3	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	8,925	11,028	64	13	58	323	20,411
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า							
ด้วยมูลค่าตีตรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	22,363	-	-	-	-	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	627,505	(534,037)	2,496	(12,510)	(8)	(3,162)	80,284
เงินลงทุน	102,335	-	-	1	2,739	-	105,075
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	219,659	12,566	-	639	-	2	232,866
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	8,855	7,386	-	-	-	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน							
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าตีตรรมผ่านกำไร							
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	9,040	-	-	-	-	-	9,040
สินทรัพย์อื่น	727	25	-	-	-	-	752
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	1,000,326	(503,032)	2,560	(11,857)	2,789	(2,834)	487,952
หนี้สินทางการเงิน							
เงินรับฝาก	221,629	15,436	33	159	46	131	237,434
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	46,468	438	-	-	-	1	46,907
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	171	1	-	-	-	-	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย							
มูลค่าตีตรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	21,161	-	-	-	-	-	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	637,254	(537,563)	2,644	(12,007)	(10,197)	(3,284)	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	4,486	3,805	-	-	12,529	-	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	146	-	-	-	-	-	146
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	16,995	12,713	-	-	-	-	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน							
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าตีตรรมผ่านกำไร							
หรือขาดทุนและเงินลงทุน	10,567	-	-	-	-	-	10,567
หนี้สินอื่น	206	77	-	-	223	-	506
รวมหนี้สินทางการเงิน	959,083	(505,093)	2,677	(11,848)	2,601	(3,152)	444,268

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สำคัญโดยจำแนกเป็นสกุลเงินได้ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรัฐ)					
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	เหรียญสหรัฐ	ยูโร*	สกุลอื่น ๆ*	เหรียญสหรัฐ	ยูโร*	สกุลอื่น ๆ*
ฐานะทันที	(311.49)	8.51	(325.31)	(34.53)	14.79	(370.17)
ฐานะล่วงหน้า						
- สัญญาล่วงหน้า	80.46	(8.21)	319.16	(107.84)	(14.73)	281.29
ฐานะสุทธิ	(231.03)	0.30	(6.15)	(142.37)	0.06	(88.88)

* สำหรับสกุลยูโรและสกุลอื่นๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางแสดงความอ่อนไหวของกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไปร้อยละ 1 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1		
ดอลลาร์สหรัฐ	(1)	3
อื่นๆ	4	(26)
	3	(23)
ลดลงร้อยละ 1		
ดอลลาร์สหรัฐ	1	(3)
อื่นๆ	(4)	26
	(3)	23

ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ธนาคารมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งจำแนกตามระยะเวลาครบกำหนดของสัญญา สามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ไม่เกิน 1 ปี ล้านบาท	มากกว่า 1 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ปี ล้านบาท	มากกว่า 1 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา						
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า						
- สัญญาซื้อ	689,138	27,696	716,834	912,015	29,936	941,951
- สัญญาขาย	818,939	11,780	830,719	841,925	17,588	859,513
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา						
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย						
- สัญญาซื้อ	244,836	199,602	444,438	83,770	212,420	296,190
- สัญญาขาย	60,248	190,079	250,327	75,721	202,708	278,429
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย						
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่	918,315	689,020	1,607,335	747,560	627,806	1,375,366
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	1,024,013	828,998	1,853,011	875,765	764,176	1,639,941
สัญญาสิทธิด้านอัตราดอกเบี้ย						
- สัญญาซื้อ	800	500	1,300	800	-	800
สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ						
- ขายสิทธิที่จะซื้อ	1	-	1	-	-	-
- ซื้อสิทธิที่จะขาย	354	-	354	270	-	270
อนุพันธ์ด้านเครดิต						
- สัญญาซื้อ	-	5,530	5,530	-	5,567	5,567
- สัญญาขาย	-	5,530	5,530	-	5,567	5,567
ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน						
ของกองทุน						
- สัญญาซื้อ	236	158	394	482	402	884
- สัญญาขาย	236	158	394	482	402	884
อนุพันธ์ด้านตราสารทุน						
- สัญญาซื้อ	-	361	361	170	367	537
- สัญญาขาย	-	361	361	170	367	537
อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ (Bond Forward)						
- สัญญาขาย	18,755	29,399	48,154	6,937	14,931	21,868

ธนาคารกำหนดนโยบายและวงเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยมีขั้นตอนการรายงานและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมด้านอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าโดยรวม ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดียวกับกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อันทำให้ธนาคารควบคุมระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถรับได้ อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ทางการเงินอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนกับธนาคารก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการณ์ขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสาระสำคัญตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

3.1.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ในตราสารทุน ความผันผวนต่อรายได้ และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ทั้งนี้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนไม่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

3.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตคือ ความเสี่ยงที่กลุ่มกิจการจะได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของกลุ่มกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ระบุไว้ได้ตามสัญญา

กลุ่มกิจการได้จัดทำมีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) กลุ่มกิจการมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างผู้ทำหน้าที่ด้านตลาด ผู้อนุมัติสินเชื่อ ผู้ตรวจสอบและผู้ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการมีการบริหารทั้งในระดับรายลูกค้า (Standalone Risk) และระดับ Portfolio โดยกลุ่มกิจการได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่ต่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า สำหรับลูกค้านิติบุคคล ธนาคารได้พัฒนา Risk Grading Tools และสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พัฒนา SME Rating เพื่อใช้สำหรับจัดอันดับความเสี่ยงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ สำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา ทั้งสินเชื่อเนกประสงค์ที่ไม่มีหลักประกัน (Personal Cash) และที่มีหลักประกัน (Mortgage Loan) รวมทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan) ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ Credit Scoring ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้

ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื่อนั้น กลุ่มกิจการมีคณะกรรมการพิจารณานุมัติสินเชื่อระดับต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดของวงเงินสินเชื่อ โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคำนึงถึงประเภทของวงเงินสินเชื่อ สถานะทางการเงินของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ธนาคารได้จัดตั้งหน่วยงานสอบทานการให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อให้กระบวนการพิจารณานุมัติสินเชื่อมีความโปร่งใสและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน และความเสี่ยงของภาวะผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การค้ำประกัน การกู้ยืม และการค้ำประกันอื่นๆ

ข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค

กลุ่มกิจการนำสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 3 แบบมาใช้เพื่อสะท้อนถึงช่วงของความน่าจะเป็นที่ให้น้ำหนักกับผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นไปได้ที่เป็นกลางในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Base case) : แสดงถึง 'ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด' ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่กลุ่มกิจการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การจัดทำงบประมาณและการทดสอบภาวะวิกฤต

เหตุการณ์ที่ดีที่สุด (Best case) และเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (Worst case) : แสดงถึงผลลัพธ์ที่ "ดีกว่าปกติ (Upside)" และ "แย่กว่าปกติ (Downside)" ของสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งกำหนดด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติและการตัดสินใจด้านเครดิตโดยผู้เชี่ยวชาญ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การบริหารลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ (Loan portfolio)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการผิดสัญญาของเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
การเกษตรและเหมืองแร่	3,661	4,811	3,661	4,811
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	35,120	36,762	35,120	36,762
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	13,194	13,016	13,194	13,016
การสาธารณูปโภคและบริการ	30,117	28,234	30,117	28,234
สินเชื่อส่วนบุคคล	6,214	6,041	6,214	6,041
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	103,962	92,318	103,962	92,318
ลูกหนี้ธุรกิจเข้าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	36,403	34,730	-	-
อื่นๆ	16,319	19,345	46,057	46,910
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	244,990	235,257	238,325	228,092

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีการผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งวิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำหนดของสัญญานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
การค้าประกันเงินกู้ยืม	171	-	171	-	-	-
การรับอวัลต์เงิน	-	-	-	250	-	250
ภาระตามตั๋วแลกเงินค้ำเงิน						
เข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	353	-	353	208	-	208
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	459	-	459	417	-	417
การค้าประกันอื่น	6,836	870	7,706	6,126	882	7,008

เงินลงทุนในตราสารหนี้และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

การลงทุนในตราสารหนี้ถูกกำหนดโดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ค้าประกันซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด

ก่อนการทำธุรกรรมกับธนาคารอื่น ธนาคารจะต้องประเมินเครดิตของคู่สัญญา ซึ่งโดยทั่วไปอ้างอิงจากหน่วยงานจัดอันดับภายนอก ตลอดจนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศต้นทางเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงของคู่สัญญา

การจัดอันดับเครดิต

การจัดอันดับเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มกิจการจะถูกแบ่งตามตารางดังต่อไปนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับของ Standard & Poor's

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และ ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อวงเงินสินเชื่อและสัญญาการค้าประกันทางการเงิน

การจัดอันดับเครดิต	การจัดอันดับเครดิตภายใน
ดี (Good)	1 - 17
น่าพอใจ (Satisfactory)	18 - 25
ด้อยค่าด้านเครดิต (Impaired)	26

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

การจัดอันดับเครดิต	การจัดอันดับเครดิตภายใน	การจัดอันดับเครดิตภายนอก
กลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade)	1 - 10	AAA ~ BBB-
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน (Non-Investment Grade)	11 - 25	BB+ and below

คุณภาพเครดิตสามารถอธิบายโดยสรุปได้ดังนี้

ดี หมายถึง มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับคืนเงินเต็มจำนวนตามมูลค่าของสินทรัพย์ ดังนั้นกลุ่มกิจการและธนาคารจึงไม่มีข้อกังวลต่อประเด็นดังกล่าว

น่าพอใจ หมายถึง มีข้อกังวลที่สัญญาจะไม่สามารถชำระเงินได้เมื่อถึงกำหนด อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการผัดนัดชำระเกิดขึ้น และสัญญายังคงจะชำระเมื่อถึงกำหนด และคาดว่าจะสามารถชำระได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวน

ด้อยค่าด้านเครดิต หมายถึง สินทรัพย์มีการด้อยค่า

กลุ่มระดับลงทุน หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงในการผัดนัดชำระหนี้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงินจะชำระเงินคืน

กลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน หมายถึง คุณภาพของสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ในระดับที่น่ากังวล เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผู้ออกสินทรัพย์ทางการเงินจะไม่สามารถชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ

ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงยอดหนี้ที่วิธีคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงอย่างง่ายหรือยอดหนี้ที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือหรือใช้อันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ย

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มกิจการมีฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีต่อกิจการอื่นหากกิจการนั้นไม่สามารถทำตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่คำนึงถึงหลักประกันที่ถือครองอยู่ ซึ่งฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงถูกพิจารณาให้เท่ากับมูลค่าตามบัญชีบงบแสดงฐานะการเงินหรือมูลค่าตามสัญญาของรายการนอกงบการเงินและสัญญาค้ำประกันทางการเงินแต่ไม่รวมถึงอนุพันธ์ทางการเงิน

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการที่ไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่รายงาน ได้แก่ รายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท
ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของรายการที่		
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	63,194	24,321
เงินลงทุน	113,182	105,386
	176,376	129,707
ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของรายการที่		
แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน		
สัญญาค้ำประกันทางการเงิน	8,689	7,884
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ	37,727	35,895
	46,416	43,779
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท
ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของรายการที่		
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	63,194	24,321
เงินลงทุน	113,180	105,384
	176,374	129,705
ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของรายการที่		
แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน		
สัญญาค้ำประกันทางการเงิน	8,689	7,884
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ	37,727	35,895
	46,416	43,779

หลักประกัน

กลุ่มกิจการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต และกลุ่มกิจการสามารถให้ลูกหนี้วางหลักประกันประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการกู้ยืมเงิน ซึ่งกลุ่มกิจการมีนโยบายภายในที่รับการวางหลักประกันสำหรับสินทรัพย์บางประเภทเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มกิจการประเมินมูลค่าของหลักประกันตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มกระบวนการสำหรับการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกหนี้ และกำหนดให้มีการประเมินมูลค่าของหลักประกันตามรอบระยะเวลาที่กำหนด สำหรับประเภทของหลักประกันส่วนใหญ่ที่กลุ่มกิจการรับให้วางเป็นหลักประกันได้ ได้แก่

- ที่อยู่อาศัย
- อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หรือสังหาริมทรัพย์
- สินทรัพย์ของกิจการในการดำเนินธุรกิจ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เงินฝากประจำ หุ้นกู้ การค้ำประกันของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
- หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด
- อื่นๆ

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่จัดประเภทเป็นสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย และหลักประกันที่ถือไว้เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ล้านบาท	ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น ล้านบาท	มูลค่าสุทธิ	
			ตามบัญชีก่อน หักสำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ของหลักประกัน ล้านบาท
สินเชื่อธุรกิจ	89,549	(2,746)	86,803	15,642
สินเชื่อรายย่อย	161,128	(5,281)	155,847	114,929
รวม	250,677	(8,027)	242,650	130,571
	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2565			
	มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น ล้านบาท	ผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น ล้านบาท	มูลค่าสุทธิ	
			ตามบัญชีก่อน หักสำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ของหลักประกัน ล้านบาท
สินเชื่อธุรกิจ	94,029	(2,612)	91,417	21,357
สินเชื่อรายย่อย	146,008	(4,036)	141,972	103,459
รวม	240,037	(6,648)	233,389	124,816

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2566			
		ผลขาดทุนด้าน	มูลค่าสุทธิ	
	มูลค่าตาม	เครดิตที่คาดว่าจะ	ตามบัญชีก่อน	มูลค่ายุติธรรม
บัญชีขั้นต้น	จะเกิดขึ้น	หักสำรอง	ของหลักประกัน	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินเชื่อบริการ	119,309	(2,917)	116,392	15,642
สินเชื่อรายย่อย	124,701	(3,199)	121,502	114,929
รวม	244,010	(6,116)	237,894	130,571

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2565			
		ผลขาดทุนด้าน	มูลค่าสุทธิ	
	มูลค่าตาม	เครดิตที่คาดว่าจะ	หักสำรอง	มูลค่ายุติธรรม
บัญชีขั้นต้น	จะเกิดขึ้น	ส่วนเกิน	ของหลักประกัน	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินเชื่อบริการ	121,623	(2,710)	118,913	21,357
สินเชื่อรายย่อย	111,243	(2,291)	108,952	103,459
รวม	232,866	(5,001)	227,865	124,816

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการและธนาคารมีสินทรัพย์ทางการเงิน 2 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีความสำคัญ

เงินลงทุนในตราสารหนี้

กลุ่มกิจการและธนาคารพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น นั้นมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ ดังนั้น ค่าเผื่อผลขาดทุนที่รับรู้ในระหว่างปีจึงจำกัดอยู่ที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน “ความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ” สำหรับตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดนั้นพิจารณาจากอันดับด้านเครดิตที่อยู่ในระดับลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งหน่วยงาน ตราสารอื่นๆ จะพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำเมื่อมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระอยู่ในระดับต่ำ และผู้ออกตราสารมีความสามารถทางการเงินที่แข็งแกร่งที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาได้

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตที่ระดับต่ำ โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าสำหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต้นปี		
- จำนวนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	98	84
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้นในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	73	14
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตปลายปี	171	98

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพัน

ภาระผูกพันที่มีผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึงวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งหมายรวมถึงวงเงินสินเชื่อ วงเงินค้ำประกันทางการเงิน หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต ในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตกลุ่มกิจการมีค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเท่ากับจำนวนวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ทั้งหมด หากภาระผูกพันนั้นเป็นภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าที่มีอัตราการเบิกใช้ในอัตราที่ต่ำ กลุ่มกิจการคอยตรวจสอบเงื่อนไขการครบกำหนดของภาระผูกพันดังกล่าว เนื่องจากภาระผูกพันที่มีอายุสัญญายาวจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตมากกว่าภาระผูกพันที่มีอายุสัญญาสั้น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

คุณภาพเครดิตของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สามารถแยกประเภทออกเป็น สินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน สินเชื่อที่ค้างชำระระหว่าง 31 ถึง 90 วัน และสินเชื่อที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน

ตารางแสดงมูลค่าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดยแบ่งตามคุณภาพด้านเครดิต เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2566				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มข้ออย่าง มีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้าน หรือเมื่อเกิด รายการ	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ไม่ค้างชำระและสินเชื่อที่ค้างชำระ					
ไม่เกิน 30 วัน	229,677	5,552	596	-	235,825
สินเชื่อที่ค้างชำระระหว่าง 31 ถึง 90 วัน	-	6,514	247	-	6,761
สินเชื่อที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	8,045	46	8,091
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	229,677	12,066	8,888	46	250,677
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,193)	(2,366)	(3,454)	(14)	(8,027)
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักสำรองส่วนเกิน	227,484	9,700	5,434	32	242,650
	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2565				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มข้ออย่าง มีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้าน เครดิต	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้าน หรือเมื่อเกิด รายการ	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ไม่ค้างชำระและสินเชื่อที่ค้างชำระ					
ไม่เกิน 30 วัน	215,064	10,974	1,393	-	227,431
สินเชื่อที่ค้างชำระระหว่าง 31 ถึง 90 วัน	-	5,703	385	-	6,088
สินเชื่อที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	6,471	47	6,518
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	215,064	16,677	8,249	47	240,037
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,445)	(2,131)	(3,058)	(14)	(6,648)
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักสำรองส่วนเกิน	213,619	14,546	5,191	33	233,389

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
พ.ศ. 2566					
สินทรัพย์ทาง	สินทรัพย์ทาง	สินทรัพย์ทาง	สินทรัพย์ทาง		
การเงินที่ไม่มี	การเงินที่มีการ	การเงินที่มีการ	การเงินที่มีการ		
การเพิ่มขึ้น	การเพิ่มขึ้นอย่างมี	สินทรัพย์ทาง	การเพิ่มขึ้นอย่างมี	ด้อยค่าด้าน	
อย่างมี	นัยสำคัญของ	การเงินที่มีการ	นัยสำคัญของ	เครดิตเมื่อซื้อ	
ความเสี่ย	ความเสี่ยงด้าน	ด้อยค่าด้าน	ความเสี่ยงด้าน	หรือเมื่อเกิด	
ด้านเครดิต	เครดิต	เครดิต	เครดิต	รายการ	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ไม่ค้างชำระและสินเชื่อที่ค้างชำระ					
ไม่เกิน 30 วัน	229,700	4,281	554	-	234,535
สินเชื่อที่ค้างชำระระหว่าง 31 ถึง 90 วัน	-	1,752	206	-	1,958
สินเชื่อที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	7,471	46	7,517
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	229,700	6,033	8,231	46	244,010
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต					
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,760)	(1,278)	(3,064)	(14)	(6,116)
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักสำรองส่วนเกิน	227,940	4,755	5,167	32	237,894

งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
พ.ศ. 2565					
สินทรัพย์ทาง	สินทรัพย์ทาง	สินทรัพย์ทาง	สินทรัพย์ทาง		
การเงินที่ไม่มี	การเงินที่มีการ	การเงินที่มีการ	การเงินที่มีการ		
การเพิ่มขึ้น	การเพิ่มขึ้นอย่างมี	สินทรัพย์ทาง	การเพิ่มขึ้นอย่างมี	ด้อยค่าด้าน	
อย่างมี	นัยสำคัญของ	การเงินที่มีการ	นัยสำคัญของ	เครดิตเมื่อซื้อ	
ความเสี่ย	ความเสี่ยงด้าน	ด้อยค่าด้าน	ความเสี่ยงด้าน	หรือเมื่อเกิด	
ด้านเครดิต	เครดิต	เครดิต	เครดิต	รายการ	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ไม่ค้างชำระและสินเชื่อที่ค้างชำระ					
ไม่เกิน 30 วัน	213,514	9,999	1,390	-	224,903
สินเชื่อที่ค้างชำระระหว่าง 31 ถึง 90 วัน	-	1,564	383	-	1,947
สินเชื่อที่ค้างชำระมากกว่า 90 วัน	-	-	5,969	47	6,016
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	213,514	11,563	7,742	47	232,866
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต					
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(932)	(1,195)	(2,860)	(14)	(5,001)
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักสำรองส่วนเกิน	212,582	10,368	4,882	33	227,865

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางดังต่อไปนี้แสดงคุณภาพเครดิตของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ ดอกเบี้ยค้างรับ เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน สินทรัพย์อื่น และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและการค้าประกันทางการเงิน โดยจำแนกตาม อันดับความน่าเชื่อถือ

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2566				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้น อย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	รวม ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	2,487	-	-	-	2,487
กลุ่มระดับลงทุน	4,407	-	-	-	4,407
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	700	-	-	-	700
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
<u>หัก</u> ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	7,594	-	-	-	7,594
เงินลงทุน					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	98,923	-	-	-	98,923
กลุ่มระดับลงทุน	6,397	-	-	-	6,397
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	7,415 ⁽¹⁾	-	-	-	7,415
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	1	-	1
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	112,735	-	1	-	112,736
<u>หัก</u> ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(1)	-	(1)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	112,735	-	-	-	112,735
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ ดอกเบี้ยค้างรับ					
ดี	76,421	1,305	-	-	77,726
น่าพอใจ	181	2,357	90	-	2,628
ด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	3,596	46	3,642
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	153,075	8,404	5,202	-	166,681
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	229,677	12,066	8,888	46	250,677
<u>หัก</u> ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,193)	(2,366)	(3,454)	(14)	(8,027)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักสำรอง ส่วนเกิน	227,484	9,700	5,434	32	242,650

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2566				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้น อย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยง ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ทางการเงิน ที่มีการด้อย ค่าด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้าน เครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิด รายการ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	1,816	-	-	-	1,816
กลุ่มระดับลงทุน	10,537	-	-	-	10,537
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	113	-	-	-	113
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี	12,466	-	-	-	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	2,029	-	-	-	2,029
กลุ่มระดับลงทุน	39	-	-	-	39
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	1	-	-	-	1
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี	2,069	-	-	-	2,069
สินทรัพย์อื่น					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	450	-	-	-	450
กลุ่มระดับลงทุน	118	-	-	-	118
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	179	-	-	-	179
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	343	-	-	-	343
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	1,090	-	-	-	1,090
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	(11)	-	-	-	(11)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	1,079	-	-	-	1,079
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและ การค้าประกันทางการเงิน					
ดี	9,901	27	-	-	9,928
น่าพอใจ	62	49	-	-	111
ด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	78	-	78
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	2,479	5	72	-	2,556
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	12,442	81	150	-	12,673
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	(164)	(26)	(478)	-	(668)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	12,278	55	(328)	-	12,005

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เงินลงทุนที่ถูกจัดอันดับเครดิตเป็นกลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุนตามการจัดอันดับเครดิตภายในจำนวน 7,415 ล้านบาท จะถูกจัดเป็นกลุ่มระดับลงทุนหากอ้างอิงตามการจัดอันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2565				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้น อย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	รวม ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	3,318	-	-	-	3,318
กลุ่มระดับลงทุน	17,247	-	-	-	17,247
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	150	-	-	-	150
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	20,715	-	-	-	20,715
เงินลงทุน					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	92,937	-	-	-	92,937
กลุ่มระดับลงทุน	7,902	-	-	-	7,902
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	4,186 ⁽¹⁾	-	-	-	4,186
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	1	-	1
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	105,025	-	1	-	105,026
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	-	-	(1)	-	(1)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	105,025	-	-	-	105,025
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ ดอกเบี้ยค้างรับ					
ดี	73,460	3,944	-	-	77,404
น่าพอใจ	1,137	5,198	14	-	6,349
ด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	3,871	47	3,918
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	140,467	7,535	4,364	-	152,366
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	215,064	16,677	8,249	47	240,037
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	(1,445)	(2,131)	(3,058)	(14)	(6,648)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักสำรอง ส่วนเกิน	213,619	14,546	5,191	33	233,389

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2565				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้น อย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยง ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ทางการเงิน ที่มีการด้อย ค่าด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้าน เครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิด รายการ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	-	-
กลุ่มระดับลงทุน	16,241	-	-	-	16,241
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	-	-	-	-	-
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี	16,241	-	-	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน					
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน					
กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	8,990	-	-	-	8,990
กลุ่มระดับลงทุน	50	-	-	-	50
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	-	-	-	-	-
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี	9,040	-	-	-	9,040
สินทรัพย์อื่น					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	242	-	-	-	242
กลุ่มระดับลงทุน	95	-	-	-	95
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	214	-	-	-	214
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	353	-	-	-	353
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	904	-	-	-	904
หัก ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(18)	-	-	-	(18)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	886	-	-	-	886
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและ					
การค้าประกันทางการเงิน					
ดี	8,420	105	-	-	8,525
น่าพอใจ	38	168	-	-	206
ด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	133	-	133
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	2,077	2	72	-	2,151
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	10,535	275	205	-	11,015
หัก ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(139)	(28)	(576)	-	(743)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	10,396	247	(371)	-	10,272

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เงินลงทุนที่ถูกจัดอันดับเครดิตเป็นกลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุนตามการจัดอันดับเครดิตภายในจำนวน 4,186 ล้านบาท จะถูกจัดเป็นกลุ่มระดับลงทุนหากอ้างอิงตามการจัดอันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร				
	พ.ศ. 2566				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้น อย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	รวม ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	2,446	-	-	-	2,446
กลุ่มระดับลงทุน	4,126	-	-	-	4,126
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	700	-	-	-	700
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
<u>หัก</u> ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	7,272	-	-	-	7,272
เงินลงทุน					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	98,921	-	-	-	98,921
กลุ่มระดับลงทุน	6,397	-	-	-	6,397
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	7,415 ⁽¹⁾	-	-	-	7,415
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	1	-	1
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	112,733	-	1	-	112,734
<u>หัก</u> ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(1)	-	(1)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	112,733	-	-	-	112,733
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี่ยค้างรับ					
ดี	106,182	1,305	-	-	107,487
น่าพอใจ	181	2,357	90	-	2,628
ด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	2,940	46	2,986
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	123,337	2,371	5,201	-	130,909
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	229,700	6,033	8,231	46	244,010
<u>หัก</u> ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,760)	(1,278)	(3,064)	(14)	(6,116)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักสำรอง ส่วนเกิน	227,940	4,755	5,167	32	237,894

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร				รวม
	พ.ศ. 2566				
	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้น อย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้าน เครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิด รายการ ล้านบาท	ล้านบาท
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	1,816	-	-	-	1,816
กลุ่มระดับลงทุน	10,537	-	-	-	10,537
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	113	-	-	-	113
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี	12,466	-	-	-	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน					
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	2,029	-	-	-	2,029
กลุ่มระดับลงทุน	39	-	-	-	39
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	1	-	-	-	1
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี	2,069	-	-	-	2,069
สินทรัพย์อื่น					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	450	-	-	-	450
กลุ่มระดับลงทุน	118	-	-	-	118
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	179	-	-	-	179
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	206	-	-	-	206
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	953	-	-	-	953
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11)	-	-	-	(11)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	942	-	-	-	942
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและการค้า					
ประกันทางการเงิน					
ดี	12,151	27	-	-	12,178
น่าพอใจ	62	49	-	-	111
ด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	78	-	78
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	2,479	5	72	-	2,556
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	14,692	81	150	-	14,923
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(177)	(26)	(478)	-	(681)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	14,515	55	(328)	-	14,242

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เงินลงทุนที่ถูกจัดอันดับเครดิตเป็นกลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุนตามการจัดอันดับเครดิตภายในจำนวน 7,415 ล้านบาท จะถูกจัดเป็นกลุ่มระดับลงทุนหากอ้างอิงตามการจัดอันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
พ.ศ. 2565					
สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้น อย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต ล้านบาท			สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การด้อยค่า ด้านเครดิต เมื่อซื้อหรือ เมื่อเกิด รายการ ล้านบาท		รวม ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	3,295	-	-	-	3,295
กลุ่มระดับลงทุน	16,966	-	-	-	16,966
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	150	-	-	-	150
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
<u>หัก</u> ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	20,411	-	-	-	20,411
เงินลงทุน					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	92,935	-	-	-	92,935
กลุ่มระดับลงทุน	7,902	-	-	-	7,902
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	4,186 ⁽¹⁾	-	-	-	4,186
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	1	-	1
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	105,023	-	1	-	105,024
<u>หัก</u> ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(1)	-	(1)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	105,023	-	-	-	105,023
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และดอกเบี่ยค้างรับ					
ดี	101,054	3,944	-	-	104,998
น่าพอใจ	1,137	5,198	15	-	6,350
ด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	3,363	47	3,410
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	111,323	2,421	4,364	-	118,108
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	213,514	11,563	7,742	47	232,866
<u>หัก</u> ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(932)	(1,195)	(2,860)	(14)	(5,001)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีก่อนหักสำรอง ส่วนเกิน	212,582	10,368	4,882	33	227,865

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
พ.ศ. 2565					
สินทรัพย์ทาง	สินทรัพย์ทาง		สินทรัพย์ทาง		
การเงินที่ไม่มี	การเงินที่มี	สินทรัพย์ทาง	การเงินที่มี		
การเพิ่มขึ้น	การเพิ่มขึ้น	สินทรัพย์ทาง	การเพิ่มขึ้น	ด้อยค่าด้าน	
อย่างมี	อย่างมี	สินทรัพย์ทาง	การเพิ่มขึ้น	หรือเมื่อเกิด	
นัยสำคัญของ	นัยสำคัญของ	การเงินที่มี	การเพิ่มขึ้น	หรือเมื่อเกิด	
ความเสี่ยงด้าน	ความเสี่ยงด้าน	การด้อยค่า	การเพิ่มขึ้น	หรือเมื่อเกิด	
เครดิต	เครดิต	ด้านเครดิต	รายการ	รวม	
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	-	-
กลุ่มระดับลงทุน	16,241	-	-	-	16,241
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	-	-	-	-	-
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี	16,241	-	-	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน					
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	8,990	-	-	-	8,990
กลุ่มระดับลงทุน	50	-	-	-	50
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	-	-	-	-	-
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี	9,040	-	-	-	9,040
สินทรัพย์อื่น					
อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	242	-	-	-	242
กลุ่มระดับลงทุน	95	-	-	-	95
กลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุน	214	-	-	-	214
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	201	-	-	-	201
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	752	-	-	-	752
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(18)	-	-	-	(18)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	734	-	-	-	734
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและการค้า					
ประกันทางการเงิน					
ดี	9,910	105	-	-	10,015
น่าพอใจ	38	168	-	-	206
ด้อยค่าด้านเครดิต	-	-	133	-	133
ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือ	2,077	2	72	-	2,151
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น	12,025	275	205	-	12,505
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(144)	(28)	(576)	-	(748)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	11,881	247	(371)	-	11,757

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เงินลงทุนที่ถูกจัดอันดับเครดิตเป็นกลุ่มระดับต่ำกว่าลงทุนตามการจัดอันดับเครดิตภายในจำนวน 4,186 ล้านบาท จะถูกจัดเป็นกลุ่มระดับลงทุนหากอ้างอิงตามการจัดอันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก

3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่กลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหนี้และภาระผูกพันได้เมื่อถึงกำหนดเวลาหรือไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ

สายบริหารเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของธนาคารรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวและการบริหารการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งสอดคล้องและควบคุมความเสี่ยงโดยอาศัยเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต่ำตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 มีดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม					รวม
	พ.ศ. 2566					
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 1 ปี ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ไม่มีกำหนด ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสด	905	-	-	-	-	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4,180	3,414	-	-	-	7,594
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	3,938	5,272	52,880	-	62,090
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	30,913	17,018	12,355	-	60,286
เงินลงทุน	1	6,294	57,526	48,915	44	112,780
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	9,769	29,866	74,998	136,044	-	250,677
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	12,466	-	-	-	-	12,466
สินทรัพย์อื่น	-	985	3	-	101	1,089
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	27,321	77,479	154,817	250,194	145	509,956
หนี้สินทางการเงิน						
เงินรับฝาก	126,094	72,595	58,538	-	-	257,227
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	24,822	52,129	316	-	-	77,267
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	522	-	-	-	-	522
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	6,660	3,448	9,999	-	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	34,456	16,505	11,302	-	62,263
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	3,188	5,538	12,908	-	21,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	68	127	-	-	195
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	13,876	-	-	-	-	13,876
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	1,728	-	-	-	1,728
หนี้สินอื่น	-	751	-	-	-	751
รวมหนี้สินทางการเงิน	165,314	171,575	84,472	34,209	-	455,570

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบกำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมจำนวน 4,603 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ต่ออายุด้านเครดิต ทั้งนี้ระยะเวลาการชำระคืนขึ้นอยู่กับภาระการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินรวม					รวม
	พ.ศ. 2565					
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 1 ปี ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ไม่มีกำหนด ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสด	920	-	-	-	-	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	7,383	13,332	-	-	-	20,715
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า						
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	855	2,211	19,297	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	42,459	23,348	14,477	-	80,284
เงินลงทุน	1	20,882	41,021	43,122	51	105,077
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	8,047 ⁽¹⁾	38,286	71,154	122,550	-	240,037
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	16,241	-	-	-	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน						
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	9,040	-	-	-	9,040
สินทรัพย์อื่น	-	715	110	-	73	898
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	32,592	125,569	137,844	199,446	124	495,575
หนี้สินทางการเงิน						
เงินรับฝาก	122,423	94,817	19,454	-	-	236,694
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	24,615	21,979	313	-	-	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	172	-	-	-	-	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย						
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	1,825	9,502	9,834	-	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	41,634	21,638	13,575	-	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	1,845	5,479	13,496	-	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	64	117	10	-	191
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	29,708	-	-	-	-	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน						
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	10,567	-	-	-	10,567
หนี้สินอื่น	-	506	-	-	-	506
รวมหนี้สินทางการเงิน	176,918	173,237	56,503	36,915	-	443,573

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบกำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมจำนวน 3,372 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ต่อขาดด้านเครดิต ทั้งนี้ระยะเวลาการชำระคืนขึ้นอยู่กับภาระการเจรจา ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					รวม
	พ.ศ. 2566					
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 1 ปี ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ไม่มีกำหนด ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสด	905	-	-	-	-	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,858	3,415	-	-	-	7,273
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	3,938	5,272	52,880	-	62,090
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	30,913	17,018	12,355	-	60,286
เงินลงทุน	1	6,294	57,524	48,915	44	112,778
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	9,770	38,395	62,855	132,990	-	244,010
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	12,466	-	-	-	-	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	2,069	-	-	-	2,069
สินทรัพย์อื่น	-	849	3	-	101	953
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	27,000	85,873	142,672	247,140	145	502,830
หนี้สินทางการเงิน						
เงินรับฝาก	126,577	72,595	58,538	-	-	257,710
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	24,822	51,764	681	-	-	77,267
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	522	-	-	-	-	522
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	6,660	3,448	9,999	-	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	34,456	16,505	11,302	-	62,263
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	3,188	5,538	12,908	-	21,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	65	94	-	-	159
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	13,876	-	-	-	-	13,876
เจ้าหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	1,728	-	-	-	1,728
หนี้สินอื่น	-	751	-	-	-	751
รวมหนี้สินทางการเงิน	165,797	171,207	84,804	34,209	-	456,017

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบกำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินเฉพาะธนาคารจำนวน 4,603 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ต่อยศ่าด้านเครดิต ทั้งนี้ระยะเวลาการชำระคืนขึ้นอยู่กับ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					รวม
	พ.ศ. 2565					
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 1 ปี ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ไม่มีกำหนด ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสด	920	-	-	-	-	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	7,079	13,332	-	-	-	20,411
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า						
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	855	2,211	19,297	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	42,459	23,348	14,477	-	80,284
เงินลงทุน	1	20,882	41,019	43,122	51	105,075
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	8,048 ⁽¹⁾	39,167	65,527	120,124	-	232,866
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	16,241	-	-	-	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน						
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	9,040	-	-	-	9,040
สินทรัพย์อื่น	-	568	110	-	74	752
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	32,289	126,303	132,215	197,020	125	487,952
หนี้สินทางการเงิน						
เงินรับฝาก	123,163	94,817	19,454	-	-	237,434
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	24,615	21,979	313	-	-	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	172	-	-	-	-	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย						
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	1,825	9,502	9,834	-	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	41,634	21,638	13,575	-	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	1,845	5,479	13,496	-	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	63	82	1	-	146
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	29,708	-	-	-	-	29,708
เจ้าหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน						
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	10,567	-	-	-	10,567
หนี้สินอื่น	-	506	-	-	-	506
รวมหนี้สินทางการเงิน	177,658	173,236	56,468	36,906	-	444,268

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบกำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินเฉพาะธนาคารจำนวน 3,372 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ต่ออายุตามเครดิต ทั้งนี้ระยะเวลาการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

3.1.4 ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม

ธนาคารได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2565	
	มูลค่าตามบัญชี ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	มูลค่าตามบัญชี ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสด	905	905	920	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	7,594	7,594	20,715	20,715
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	62,090	62,090	22,363	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	60,286	60,286	80,284	80,284
เงินลงทุนสุทธิ	112,779	112,453	105,076	105,282
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	241,101	240,226	231,840	230,244
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	12,466	12,466	16,241	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	2,069	2,069	9,040	9,040
สินทรัพย์อื่น	1,089	1,088	841	836
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	500,379	499,177	487,320	485,925
หนี้สินทางการเงิน				
เงินรับฝาก	257,227	257,321	236,694	236,963
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	77,267	77,267	46,907	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	522	522	172	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	20,107	20,107	21,161	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	62,263	62,263	76,847	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	21,634	21,619	20,820	20,613
หนี้สินตามสัญญาเช่า	195	195	191	191
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	13,876	13,876	29,708	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	1,728	1,728	10,567	10,567
หนี้สินอื่น	751	751	506	506
รวมหนี้สินทางการเงิน	455,570	455,649	443,573	443,635

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2565	
	มูลค่าตามบัญชี ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	มูลค่าตามบัญชี ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสด	905	905	920	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	7,272	7,272	20,411	20,411
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	62,090	62,090	22,363	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	60,286	60,286	80,284	80,284
เงินลงทุนสุทธิ	112,777	112,451	105,074	105,280
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี่ยค้างรับสุทธิ	236,437	235,160	226,408	225,115
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	12,466	12,466	16,241	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	2,069	2,069	9,040	9,040
สินทรัพย์อื่น	953	953	752	747
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	495,255	493,652	481,493	480,401
หนี้สินทางการเงิน				
เงินรับฝาก	257,710	257,804	237,434	237,703
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	77,267	77,267	46,907	46,907
หนี้สินจำคืนเมื่อทวงถาม	522	522	172	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	20,107	20,107	21,161	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	62,263	62,263	76,847	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	21,634	21,619	20,820	20,613
หนี้สินตามสัญญาเช่า	159	159	146	146
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	13,876	13,876	29,708	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	1,728	1,728	10,567	10,567
หนี้สินอื่น	751	751	506	506
รวมหนี้สินทางการเงิน	456,017	456,096	444,268	444,330

3.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อเจ้าของและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของ การคืนทุนให้แก่เจ้าของ การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

ธนาคารมีการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมายของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

(ก) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย และภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้และสัญญาค้ำประกันทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินเกิดจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด) ตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับหมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซึ่งกลุ่มกิจการต้องได้รับและกระแสเงินสดทั้งหมดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญาสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อวันที่เกิดรายการหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อวันที่เกิดรายการ กลุ่มกิจการประมาณการกระแสเงินสดโดยพิจารณาถึงเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงินที่คาดไว้ โดยกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับที่กลุ่มกิจการพิจารณาหารวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มาจากการขายหลักประกันที่ถือไว้หรือส่วนที่ปรับปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา โดยข้อสันนิษฐานว่าอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณอายุของสินทรัพย์ทางการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มกิจการจะเลือกใช้อายุคงเหลือตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เกิดจากผลต่างระหว่าง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่ถึงกำหนดชำระ ในกรณีที่ผู้ถือสัญญาเบิกใช้สินเชื่อและมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่สินเชื่อถูกเบิกใช้ โดยการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวของกลุ่มกิจการต้องสอดคล้องกับการคาดการณ์การเบิกใช้สินเชื่อของภาระผูกพันดังกล่าว และสัดส่วนของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ตลอดประมาณการอายุที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อเมื่อประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสัญญาค้ำประกันทางการเงินเกิดจากผลต่างระหว่างการประมาณการการจ่ายเงินชดเชยที่จะจ่ายให้ผู้ถือสัญญาสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตหักจำนวนเงินที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับจากผู้ถือสัญญา ลูกหนี้ หรือบุคคลใด เนื่องจากกลุ่มกิจการจะต้องชำระเงินเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่มีการค้ำประกัน โดยหากสินทรัพย์มีการค้ำประกันอย่างเต็มจำนวน ค่าประมาณการของเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับสำหรับสัญญาค้ำประกันทางการเงินจะสอดคล้องกับค่าประมาณของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับสำหรับสินทรัพย์ที่มีการค้ำประกัน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่รายงานแต่ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อวันที่เกิดรายการ จะถูกวัดมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ใช้ตอนเริ่มต้นของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น การปรับปรุงผลต่างดังกล่าวจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลกำไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงินโดยวิธีการที่สะท้อนถึงเรื่องต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่ค้ำประกันถึงความเป็นถ่วงน้ำหนักและปราศจากอคติ ซึ่งพิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
- มูลค่าเงินตามเวลา และ
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบัน และการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

ก) วิธีทั่วไป (General approach)

ณ วันที่รายงาน กลุ่มกิจการเลือกใช้วิธีทั่วไป (General approach) สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย และภาระผูกพันและสัญญาค้ำประกันทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการคำนวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันไป ได้แก่

- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
- ระดับที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่ม ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
- ระดับที่ 3 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

ในการคำนวณค่าเผื่อด้อยค่าภายใต้วิธีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ในแต่ละระดับ ค่าเผื่อด้อยค่าจะถูกคำนวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) โดยคำนึงถึงข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต ยกเว้นค่าเผื่อด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นสาระสำคัญ ค่าเผื่อด้อยค่าจะถูกคำนวณเป็นแบบรายสัญญา (Individual assessment)

การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ ในการประเมินดังกล่าวกลุ่มกิจการเปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และพิจารณาข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป

ข) วิธีอย่างง่าย (Simplified approach)

กลุ่มกิจการเลือกใช้หลักการอย่างง่ายในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยจะพิจารณามูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อวันที่เกิดรายการ

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อวันที่เกิดรายการเท่ากับผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซึ่งกิจการต้องได้รับและกระแสเงินสดทั้งหมดซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต และกลุ่มกิจการจะรับรู้จำนวนเงินของการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เป็นผลกำไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุน โดยกลุ่มกิจการจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเป็นผลกำไรจากการด้อยค่า แม้ว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งเคยรวมในกระแสเงินสดที่ประมาณการ ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

(ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงอายุของตราสาร อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อัตราความผันผวนของตลาด เป็นต้น

(ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนได้ถูกทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า ราคาตามบัญชีอาจต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในการพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าประมาณการดังกล่าวสมเหตุสมผล

(ง) ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผื่อการด้อยค่าได้ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต

(จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ กลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

(ฉ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์บำเหน็จพนักงาน

กลุ่มกิจการมีข้อผูกมัดในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุและประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราคิดลด สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจำปีได้รวมถึงเงินเดือน จำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กลุ่มกิจการ ซึ่งจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการทำงานและอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

5 การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินโดยแบ่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม					รวม
	พ.ศ. 2566					
	กำหนดให้ วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	กำหนดให้ วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	กำหนดให้ วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	กำหนดให้ วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสด	-	-	-	-	905	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-	-	-	-	7,594	7,594
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	27,727	34,363	-	-	-	62,090
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	60,286	-	-	-	-	60,286
เงินลงทุนสุทธิ	-	-	74,725	44	38,010	112,779
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	-	-	-	241,101	241,101
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	12,466	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	2,069	2,069
สินทรัพย์อื่น	-	-	-	-	1,089	1,089
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	88,013	34,363	74,725	44	303,234	500,379
หนี้สินทางการเงิน						
เงินรับฝาก	-	-	-	-	257,227	257,227
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	-	-	-	77,267	77,267
หนี้สินจำคินเมื่อทวงถาม	-	-	-	-	522	522
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	20,107	-	-	-	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	62,263	-	-	-	-	62,263
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	-	-	-	21,634	21,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	195	195
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	13,876	13,876
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	1,728	1,728
หนี้สินอื่น	-	-	-	-	751	751
รวมหนี้สินทางการเงิน	62,263	20,107	-	-	373,200	455,570

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินรวม					รวม
	พ.ศ. 2565					
	กำหนดให้		กำหนดให้		ต้นทุนตัด	
	วัดมูลค่าด้วย	วัดมูลค่าด้วย	วัดมูลค่าด้วย	วัดมูลค่าด้วย		
มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	จำนวน	ล้านบาท	
ผ่านกำไรหรือ	ผ่านกำไรหรือ	ผ่านกำไรหรือ	ผ่านกำไรหรือ	ล้านบาท		
	ขาดทุน	ขาดทุน	ขาดทุน	ขาดทุน		
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสด	-	-	-	-	920	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-	-	-	-	20,715	20,715
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน						
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	12,471	9,892	-	-	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	80,284	-	-	-	-	80,284
เงินลงทุนสุทธิ	-	-	68,724	51	36,301	105,076
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	-	-	-	231,840	231,840
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	16,241	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน						
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม						
ผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	9,040	9,040
สินทรัพย์อื่น	-	-	-	-	910	910
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	92,755	9,892	68,724	51	315,967	487,389
หนี้สินทางการเงิน						
เงินรับฝาก	-	-	-	-	236,694	236,694
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	-	-	-	46,907	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	-	-	172	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย						
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	21,161	-	-	-	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	76,847	-	-	-	-	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	-	-	-	20,820	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	191	191
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	29,708	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน						
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม						
ผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	10,567	10,567
หนี้สินอื่น	-	-	-	-	506	506
รวมหนี้สินทางการเงิน	76,847	21,161	-	-	345,565	443,573

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					รวม
	พ.ศ. 2566					
	กำหนดให้		กำหนดให้		ต้นทุนตัด	
	วัดมูลค่าด้วย	วัดมูลค่าด้วย	วัดมูลค่าด้วย	วัดมูลค่าด้วย		
มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	จำนวน	ล้านบาท	
ผ่านกำไรหรือ	ผ่านกำไรหรือ	ผ่านกำไรหรือ	ผ่านกำไรหรือ	ล้านบาท		
	ขาดทุน	ขาดทุน	ขาดทุน	/ขาดทุน		
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสด	-	-	-	-	905	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-	-	-	-	7,272	7,272
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	27,727	34,363	-	-	-	62,090
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	60,286	-	-	-	-	60,286
เงินลงทุนสุทธิ	-	-	74,725	44	38,008	112,777
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	-	-	-	236,437	236,437
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	12,466	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	2,069	2,069
สินทรัพย์อื่น	-	-	-	-	953	953
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	88,013	34,363	74,725	44	298,110	495,255
หนี้สินทางการเงิน						
เงินรับฝาก	-	-	-	-	257,710	257,710
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	-	-	-	77,267	77,267
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	-	-	522	522
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	20,107	-	-	-	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	62,263	-	-	-	-	62,263
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	-	-	-	21,634	21,634
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	159	159
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	13,876	13,876
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	1,728	1,728
หนี้สินอื่น	-	-	-	-	751	751
รวมหนี้สินทางการเงิน	62,263	20,107	-	-	373,647	456,017

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					รวม
	พ.ศ. 2565					
		กำหนดให้	กำหนดให้	กำหนดให้	กำหนดให้	
	วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ต้นทุนตัด จำหน่าย	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสด	-	-	-	-	920	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	-	-	-	-	20,411	20,411
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	12,471	9,892	-	-	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	80,284	-	-	-	-	80,284
เงินลงทุนสุทธิ	-	-	68,724	51	36,299	105,074
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	-	-	-	226,408	226,408
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	16,241	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	9,040	9,040
สินทรัพย์อื่น	-	-	-	-	752	752
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	92,755	9,892	68,724	51	310,071	481,493
หนี้สินทางการเงิน						
เงินรับฝาก	-	-	-	-	237,434	237,434
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	-	-	-	46,907	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	-	-	172	172
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	21,161	-	-	-	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	76,847	-	-	-	-	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	-	-	-	20,820	20,820
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	146	146
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	29,708	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	-	-	-	10,567	10,567
หนี้สินอื่น	-	-	-	-	506	506
รวมหนี้สินทางการเงิน	76,847	21,161	-	-	346,260	444,268

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ในประเทศ :		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	2,446	3,011
ธนาคารพาณิชย์	1,099	1,249
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	40	23
สถาบันการเงินอื่น	2,783	5,912
รวมในประเทศ	6,368	10,195
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับ	4	2
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-
รวมในประเทศสุทธิ	6,372	10,197
ต่างประเทศ :		
เงินสดดอลลาร์สหรัฐฯ	1,021	10,019
เงินเยน	87	64
เงินยูโร	13	13
เงินสดอื่น	101	381
รวมต่างประเทศ	1,222	10,477
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับ	-	41
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-
รวมต่างประเทศสุทธิ	1,222	10,518
รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ	7,594	20,715

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ในประเทศ :		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	2,446	3,011
ธนาคารพาณิชย์	817	968
สถาบันการเงินอื่น	2,783	5,912
รวมในประเทศ	6,046	9,891
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับ	4	2
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-
รวมในประเทศสุทธิ	6,050	9,893
ต่างประเทศ :		
เงินสดดอลลาร์สหรัฐ	1,021	10,019
เงินเยน	87	64
เงินยูโร	13	13
เงินสดอื่น	101	381
รวมต่างประเทศ	1,222	10,477
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับ	-	41
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-
รวมต่างประเทศสุทธิ	1,222	10,518
รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ	7,272	20,411

7 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

7.1 สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	พ.ศ. 2565 มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	21,596	9,049
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ	6,131	3,422
รวม	27,727	12,471

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

7.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
	ล้านบาท	ล้านบาท
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	34,363	9,892

8 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

8.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

มูลค่ายุติธรรมและจำนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	มูลค่ายุติธรรม		จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม		จำนวนเงิน ตามสัญญา
สินทรัพย์ ล้านบาท	หนี้สิน ล้านบาท	สินทรัพย์ ล้านบาท		หนี้สิน ล้านบาท		
อัตราแลกเปลี่ยน	38,211	43,692	2,211,978	52,540	55,454	2,343,991
อัตราดอกเบี้ย	18,581	15,557	3,428,104	23,312	19,282	2,956,830
อื่นๆ	2,059	844	60,724	2,442	329	35,843
รวม	58,851	60,093	5,700,806	78,294	75,065	5,336,664

8.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

8.2.1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการที่กำหนดเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและไม่มีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยงมีดังนี้

		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร				
		พ.ศ. 2566				
		มูลค่ายุติธรรม				
		การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิภาพของ			ความไม่มีประสิทธิภาพของ	
		การป้องกันความเสี่ยง			การป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ใน	
		จำนวนเงินตามสัญญา			กำไรหรือขาดทุน	
สินทรัพย์	หนี้สิน	จำนวนเงินตามสัญญา	การป้องกันความเสี่ยง	จำนวนเงินตามสัญญา	การป้องกันความเสี่ยง	กำไรหรือขาดทุน
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย		48	420	33,543	(619)	(522)
รวม		48	420	33,543	(619)	(522)
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร				
		พ.ศ. 2565				
		มูลค่ายุติธรรม				
		การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิภาพของ			ความไม่มีประสิทธิภาพของ	
		การป้องกันความเสี่ยง			การป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ใน	
		จำนวนเงินตามสัญญา			กำไรหรือขาดทุน	
สินทรัพย์	หนี้สิน	จำนวนเงินตามสัญญา	การป้องกันความเสี่ยง	จำนวนเงินตามสัญญา	การป้องกันความเสี่ยง	กำไรหรือขาดทุน
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย		215	161	19,170	(1)	(85)
รวม		215	161	19,170	(1)	(85)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการที่กำหนดเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร						
พ.ศ. 2566						
	จำนวนเงินตามสัญญา		ความเสี่ยง		การป้องกัน	การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่าสุทธิ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ ในการรับรู้ความ ไม่มีประสิทธิผล ของการป้องกัน
	สินทรัพย์ ล้านบาท	หนี้สิน ล้านบาท	สินทรัพย์ ล้านบาท	หนี้สิน ล้านบาท		
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง						
THB fixed rate bonds	30,832	-	163	-	- เงินลงทุนสุทธิ	101
THB fixed rate loan	1,500	-	(6)	-	- เงินให้สินเชื่อแก่ ลูกหนี้และ ดอกเบี้ยค้าง รับสุทธิ	(6)
THB fixed rate deposit	-	1,250	-	2	เงินรับฝาก	2
รวม	32,332	1,250	157	2		97
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร						
พ.ศ. 2565						
	จำนวนเงินตามสัญญา		ความเสี่ยง		การป้องกัน	การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่าสุทธิ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ ในการรับรู้ความ ไม่มีประสิทธิผล ของการป้องกัน
	สินทรัพย์ ล้านบาท	หนี้สิน ล้านบาท	สินทรัพย์ ล้านบาท	หนี้สิน ล้านบาท		
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง						
THB fixed rate bonds	19,897	-	62	-	- เงินลงทุนสุทธิ	69
รวม	19,897	-	62	-		69

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่าสุทธิเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธนาคารใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินรับฝาก ธนาคารรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

8.2.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร						
พ.ศ. 2566						
	มูลค่ายุติธรรม		จำนวนเงินตามสัญญา	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้เป็นที่เกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง	เงินสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	ต้นทุนของมูลค่าเงินสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยง
	สินทรัพย์	หนี้สิน				
	ล้านบาท	ล้านบาท				
อัตราแลกเปลี่ยน	1,387	1,750	30,695	(67)	194	(84)
อัตราดอกเบี้ย	-	-	-	(20)	6	-
รวม	1,387	1,750	30,695	(87)	200	(84)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร						
พ.ศ. 2565						
	มูลค่ายุติธรรม		จำนวนเงินตามสัญญา	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้เป็นที่เกณฑ์ในการรับรู้ความไม่มีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง	เงินสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	ต้นทุนของมูลค่าเงินสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยง
	สินทรัพย์	หนี้สิน				
	ล้านบาท	ล้านบาท				
อัตราแลกเปลี่ยน	1,697	1,621	32,362	55	317	(274)
อัตราดอกเบี้ย	78	-	21,200	(19)	50	-
รวม	1,775	1,621	53,562	36	367	(274)

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกระทบยอดเงินสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร		
เงินสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท
ยอดยกมาต้นปี	93	132
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนที่มีประสิทธิภาพ	(167)	178
ต้นทุนของมูลค่าเงินสำรองสำหรับการป้องกันความเสี่ยง	190	(217)
ยอดยกมาปลายปี	116	93

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ธนาคารป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดของเงินให้สินเชื่อ พันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยทำการสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับ CIMB Bank Berhad และกิจการอื่น

9 เงินลงทุนสุทธิ

9.1 จำแนกตามประเภทของเงินลงทุน

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565		
	ราคาทุนตัดจำหน่าย ล้านบาท	ราคาทุนตัดจำหน่าย ล้านบาท		
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	38,010	36,301		
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	1	1		
รวม	38,011	36,302		
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1)	(1)		
รวม	38,010	36,301		
	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565		
	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท		
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	60,913	56,636		
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ	13,812	9,349		
ตราสารหนี้ภาคเอกชนต่างประเทศ	-	2,739		
รวม	74,725	68,724		
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-		
รวม	74,725	68,724		
	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2565	
	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	เงินปันผลรับ ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	เงินปันผลรับ ล้านบาท
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ	12	-	14	1
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ	1	-	-	-
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ	31	16	37	12
รวม	44	16	51	13
รวมเงินลงทุนสุทธิ	112,779	16	105,076	13

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ราคาทุนตัดจำหน่าย ล้านบาท	ราคาทุนตัดจำหน่าย ล้านบาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	38,008	36,299
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	1	1
รวม	38,009	36,300
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1)	(1)
รวม	38,008	36,299

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	60,913	56,636
ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ	13,812	9,349
ตราสารหนี้ภาคเอกชนต่างประเทศ	-	2,739
รวม	74,725	68,724
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-
รวม	74,725	68,724

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2565	
	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	เงินปันผลรับ ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	เงินปันผลรับ ล้านบาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ	12	-	14	1
ตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ	1	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ	31	16	37	12
รวม	44	16	51	13
รวมเงินลงทุนสุทธิ	112,777	16	105,074	13

9.2 เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนชำระแล้วแต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	1	1
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ	17	17
ธุรกิจการธนาคารและการเงิน	4	4
รวม	22	22
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(22)	(22)
เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปสุทธิ	-	-

9.3 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร							
	พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2565			
	จำนวน บริษัท	มูลค่า ราคาทุน ล้านบาท	ค่าเผื่อการ ปรับมูลค่า ล้านบาท	ราคาตาม บัญชี ล้านบาท	จำนวน บริษัท	มูลค่า ราคาทุน ล้านบาท	ค่าเผื่อการ ปรับมูลค่า ล้านบาท	ราคาตาม บัญชี ล้านบาท
บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การดำรงอยู่ของกิจการและ/ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะ การเงินและผลดำเนินงาน	49	35	(34)	1	49	35	(33)	2
ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ	18	1	(1)	-	18	1	(1)	-
	67	36	(35)	1	67	36	(34)	2

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหลักทรัพย์ ที่ลงทุน	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
			สัดส่วนการถือหุ้น		วิธีราคาทุน	
			พ.ศ. 2566 ร้อยละ	พ.ศ. 2565 ร้อยละ	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
บริษัทย่อย - ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม						
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด	ให้เช่า/เช่าซื้อรถยนต์	หุ้นสามัญ	99.99	99.99	2,328	2,328
บริษัท เวสต์ลีส จำกัด	ให้เช่าซื้อและจำหน่าย รถจักรยานยนต์	หุ้นสามัญ	99.99	99.99	567	567
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ					2,895	2,895

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทย่อยไม่ได้มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

11 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

11.1 จำแนกตามประเภทสินเชื่อ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
เงินเบิกเกินบัญชี	3,201	3,816	3,202	3,816
เงินให้กู้ยืม	190,237	175,469	190,224	175,444
ตัวเงิน	15,013	21,213	44,763	48,803
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	36,403	34,730	-	-
อื่นๆ	136	29	136	29
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	244,990	235,257	238,325	228,092
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,687	4,780	5,685	4,774
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	250,677	240,037	244,010	232,866
<u>หัก</u> ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 12)	(9,576)	(8,197)	(7,573)	(6,458)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	241,101	231,840	236,437	226,408

11.2 จำแนกตามถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ในประเทศ	242,531	234,475	235,866	227,310
ต่างประเทศ	2,459	782	2,459	782
รวม	244,990	235,257	238,325	228,092

11.3 จำแนกตามประเภทการจัดชั้น

กลุ่มกิจการสามารถจำแนกสินเชื่อตามประเภทการจัดชั้นได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	229,677	215,064
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	12,066	16,677
สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต	8,888	8,249
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ	46	47
รวม	250,677	240,037
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	229,700	213,514
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	6,033	11,563
สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต	8,231	7,742
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ	46	47
รวม	244,010	232,866

11.4 สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิตซึ่งคำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต				
ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	8,246	7,803	7,612	7,321

11.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงินสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีอายุของสัญญาระหว่าง 3 ถึง 7 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระจ่ายตามสัญญาเช่า			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	11,457	30,211	3,228	44,896
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้	(3,032)	(5,285)	(176)	(8,493)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต้นที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	8,425	24,926	3,052	36,403
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				(2,174)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ				34,229
	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2565			
	จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระจ่ายตามสัญญาเช่า			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	11,514	28,361	2,563	42,438
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้	(2,891)	(4,674)	(143)	(7,708)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต้นที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	8,623	23,687	2,420	34,730
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				(1,837)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ				32,893

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

11.6 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2566				
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิดรายการ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	215,064	16,677	8,249	47	240,037
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก					
การเปลี่ยนการจัดชั้น	(5,046)	702	4,344	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา	134,440	6,610	-	-	141,050
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี	(83,428)	(9,784)	(1,626)	-	(94,838)
-	-	(3)	(1,772)	-	(1,775)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรับชำระ และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่	(31,353)	(2,136)	(307)	(1)	(33,797)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	229,677	12,066	8,888	46	250,677
	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2565				
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิดรายการ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	188,770	19,000	8,361	58	216,189
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก					
การเปลี่ยนการจัดชั้น	(7,250)	2,923	4,327	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา	124,184	6,764	13	-	130,961
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี	(62,031)	(8,931)	(609)	-	(71,571)
-	-	(5)	(1,626)	(10)	(1,641)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรับชำระ และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่	(28,609)	(3,074)	(938)	(1)	(32,622)
ขายสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	-	-	(1,279)	-	(1,279)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	215,064	16,677	8,249	47	240,037

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					รวม ล้านบาท
	พ.ศ. 2566					
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิดรายการ ล้านบาท		
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	213,514	11,563	7,742	47	232,866	
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก						
การเปลี่ยนการจัดชั้น	1,641	(4,081)	2,440	-	-	
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา	120,110	6,500	-	-	126,610	
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี	(81,401)	(7,167)	(1,282)	-	(89,850)	
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรับชำระ และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่	(24,164)	(779)	(218)	(1)	(25,162)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	229,700	6,033	8,231	46	244,010	
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2565					
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิดรายการ ล้านบาท		รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	187,124	14,278	8,030	58	209,490	
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก						
การเปลี่ยนการจัดชั้น	(2,482)	(352)	2,834	-	-	
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา	109,850	6,675	13	-	116,538	
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี	(60,096)	(7,164)	(354)	-	(67,614)	
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรับชำระ และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่	(20,882)	(1,869)	(840)	(1)	(23,592)	
ขายสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	-	-	(1,279)	-	(1,279)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	213,514	11,563	7,742	47	232,866	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

12 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2566					
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิด รายการ ล้านบาท	สำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	1,445	2,131	3,058	14	1,549	8,197
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก						
การเปลี่ยนแปลงการจัดชั้น	60	(788)	728	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	312	1,526	2,076	-	-	3,914
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา	568	84	-	-	-	652
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี	(192)	(584)	(635)	-	-	(1,411)
	-	(3)	(1,773)	-	-	(1,776)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	2,193	2,366	3,454	14	1,549	9,576
	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2565					
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิด รายการ ล้านบาท	สำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	1,488	1,890	3,389	24	1,549	8,340
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก						
การเปลี่ยนแปลงการจัดชั้น	111	(728)	617	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	(558)	1,290	1,993	-	-	2,725
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา	569	55	5	-	-	629
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี	(165)	(371)	(437)	-	-	(973)
ขายสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	-	(5)	(1,626)	(10)	-	(1,641)
	-	-	(883)	-	-	(883)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	1,445	2,131	3,058	14	1,549	8,197

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566					
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิด รายการ ล้านบาท	สำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	932	1,195	2,860	14	1,457	6,458
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก						
การเปลี่ยนการจัดชั้น	95	(431)	336	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า						
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	514	528	386	-	-	1,428
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา	380	69	-	-	-	449
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(161)	(80)	(68)	-	-	(309)
ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี	-	(3)	(450)	-	-	(453)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	1,760	1,278	3,064	14	1,457	7,573

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2565					
	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ทางการเงิน ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต ล้านบาท	สินทรัพย์ ที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซื้อ หรือเมื่อเกิด รายการ ล้านบาท	สำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	928	1,115	3,257	24	1,457	6,781
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก						
การเปลี่ยนการจัดชั้น	71	(419)	346	-	-	(2)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า						
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	(336)	512	852	-	-	1,028
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา	407	44	5	-	-	456
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ	(138)	(52)	(55)	-	-	(245)
ส่วนที่ตัดออกจากบัญชี	-	(5)	(662)	(10)	-	(677)
ขายสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า ด้านเครดิต	-	-	(883)	-	-	(883)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	932	1,195	2,860	14	1,457	6,458

กลุ่มกิจการทยอยรับรู้ผลกระทบส่วนเกินสะสมค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการเปลี่ยนแปลง ณ วันแรกที่ถือปฏิบัติในกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการอาจนำสำรองส่วนเกินดังกล่าวมาใช้เพิ่มเติมหากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นตามที่ระบุในหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการไม่ได้ทำการทยอยลดเงินสำรองส่วนเกินดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มกิจการมีเงินสำรองเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยอ้างอิงประกาศ ธปท. ที่ สนส. 23/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 5.8 สถาบันการเงินสามารถจัดชั้นหรือกันเงินสำรองสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงิน หรือตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี โดยใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดได้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินที่ได้มาจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาดของสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้จำนองไว้

	งบการเงินรวม			
	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	จำหน่าย ล้านบาท	วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก	999	69	(9)	1,059
สังหาริมทรัพย์	381	3,240	(2,886)	735
รวม	1,380	3,309	(2,895)	1,794
อื่นๆ	130	-	(67)	63
รวมทรัพย์สินรอการขาย	1,510	3,309	(2,962)	1,857
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(257)	(1,301)	1,087	(471)
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,253	2,008	(1,875)	1,386
	งบการเงินรวม			
	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	จำหน่าย ล้านบาท	วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก	871	327	(199)	999
สังหาริมทรัพย์	227	2,293	(2,139)	381
รวม	1,098	2,620	(2,338)	1,380
อื่นๆ	206	-	(76)	130
รวมทรัพย์สินรอการขาย	1,304	2,620	(2,414)	1,510
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(146)	(776)	665	(257)
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,158	1,844	(1,749)	1,253

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	วันที่			วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2566	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก	999	69	(9)	1,059
รวม	999	69	(9)	1,059
อื่นๆ	130	-	(67)	63
รวมทรัพย์สินรอการขาย	1,129	69	(76)	1,122
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(124)	(7)	3	(128)
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,005	62	(73)	994

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	วันที่			วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2565	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก	871	327	(199)	999
รวม	871	327	(199)	999
อื่นๆ	206	-	(76)	130
รวมทรัพย์สินรอการขาย	1,077	327	(275)	1,129
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(73)	(59)	8	(124)
รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,004	268	(267)	1,005

ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีการประเมินหรือทบทวนมูลค่า ยุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายเป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามราคาที่จะขายทรัพย์สินดังกล่าวได้จริงอาจแตกต่างจากราคาประเมินดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการถือครองทรัพย์สินรอการขายที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากธนาคารไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะต้องกันสำรองเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื่อว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์และแผนการขายทรัพย์สินรอการขายในปัจจุบัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

	งบการเงินรวม												มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ล้านบาท
	ราคาทุน/ราคาประเมิน					ค่าเสื่อมราคาสะสม							
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	เพิ่มขึ้น	โอนเข้า/ (ออก)	โอนไป สินทรัพย์อื่น	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	เพิ่มขึ้น	โอน (เข้า)/ ออก	โอนไป สินทรัพย์อื่น	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
ที่ดิน													
ราคาทุนเดิม	368	-	-	(8)	-	360	-	-	-	-	-	-	360
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)	2,120	-	-	(42)	-	2,078	-	-	-	-	-	-	2,078
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร													
ราคาทุนเดิม	2,026	7	12	(30)	(30)	1,985	(1,498)	(58)	7	17	29	(1,503)	482
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)	750	-	-	(6)	-	744	(565)	(19)	1	3	-	(580)	164
ยานพาหนะ	113	7	-	-	(14)	106	(69)	(9)	-	-	14	(63)	42
อุปกรณ์	1,740	100	62	-	(482)	1,420	(1,414)	(154)	-	-	478	(1,090)	330
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	32	62	(80)	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	(11)	11	-	-	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-
รวม	7,138	187	(6)	(86)	(526)	6,707	(3,535)	(251)	8	20	521	(3,237)	3,470

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม												มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ล้านบาท
	ราคาทุน/ราคาประเมิน					ค่าเสื่อมราคาสะสม							
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนเข้า/ (ออก) ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ล้านบาท	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ล้านบาท	(เพิ่มขึ้น)/ ลดลง ล้านบาท	โอน (เข้า)/ ออก ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ล้านบาท	
ที่ดิน													
ราคาทุนเดิม	368	-	-	-	-	368	-	-	-	-	-	-	368
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)	2,120	-	-	-	-	2,120	-	-	-	-	-	-	2,120
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร													
ราคาทุนเดิม	2,034	7	11	-	(26)	2,026	(1,452)	(70)	-	-	24	(1,498)	528
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)	750	-	-	-	-	750	(548)	(17)	-	-	-	(565)	185
ยานพาหนะ	140	27	-	-	(54)	113	(107)	(16)	-	-	54	(69)	44
อุปกรณ์	1,858	77	12	-	(207)	1,740	(1,441)	(167)	-	-	194	(1,414)	326
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	5	46	(19)	-	-	32	-	-	-	-	-	-	32
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	(5)	(6)	-	-	-	(11)	5	6	-	-	-	11	-
รวม	7,270	151	4	-	(287)	7,138	(3,543)	(264)	-	-	272	(3,535)	3,603

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร												มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ล้านบาท
	ราคาทุน/ราคาประเมิน					ค่าเสื่อมราคาสะสม							
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนเข้า/ (ออก) ล้านบาท	โอนไป สินทรัพย์อื่น ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอน (เข้า)/ ออก ล้านบาท	โอนไป สินทรัพย์อื่น ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
ที่ดิน													
ราคาทุนเดิม	368	-	-	(18)	-	350	-	-	-	-	-	-	350
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)	2,120	-	-	(90)	-	2,030	-	-	-	-	-	-	2,030
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร													
ราคาทุนเดิม	2,026	6	12	(64)	(30)	1,950	(1,498)	(58)	7	37	29	(1,483)	467
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)	750	-	-	(12)	-	738	(565)	(19)	1	7	-	(576)	162
ยานพาหนะ	95	7	-	-	(10)	92	(57)	(7)	-	-	10	(54)	38
อุปกรณ์	1,480	83	62	-	(410)	1,215	(1,239)	(127)	-	-	410	(956)	259
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	32	62	(80)	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	(11)	11	-	-	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-
รวม	6,860	170	(6)	(184)	(450)	6,389	(3,348)	(222)	8	44	449	(3,069)	3,320

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินเฉพาะธนาคาร													
ราคาทุน/ราคาประเมิน						ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่		โอนไป				ณ วันที่		โอนไป				ณ วันที่	
1 มกราคม		โอนเข้า/	ทรัพย์สิน	จำหน่าย/	31 ธันวาคม	1 มกราคม		โอน (เข้า)/	ทรัพย์สิน	จำหน่าย/	31 ธันวาคม	มูลค่าสุทธิ	
พ.ศ. 2565	เพิ่มขึ้น	(ออก)	รอการขาย	ตัดจำหน่าย	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2565	(เพิ่มขึ้น)/	ออก	รอการขาย	ตัดจำหน่าย	พ.ศ. 2565	ตามบัญชี	
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ที่ดิน													
ราคาทุนเดิม	368	-	-	-	-	368	-	-	-	-	-	-	368
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม	2,120	-	-	-	-	2,120	-	-	-	-	-	-	2,120
(ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)													
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร													
ราคาทุนเดิม	2,034	7	11	-	(26)	2,026	(1,452)	(70)	-	-	24	(1,498)	528
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม	750	-	-	-	-	750	(548)	(17)	-	-	-	(565)	185
(ตีราคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)													
ยานพาหนะ	119	22	-	-	(46)	95	(87)	(14)	-	-	44	(57)	38
อุปกรณ์	1,629	28	12	-	(189)	1,480	(1,283)	(135)	-	-	179	(1,239)	241
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	5	46	(19)	-	-	32	-	-	-	-	-	-	32
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	(5)	(6)	-	-	-	(11)	5	6	-	-	-	11	-
รวม	7,020	97	4	-	(261)	6,860	(3,365)	(230)	-	-t	247	(3,348)	3,512

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

15 สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
อสังหาริมทรัพย์	81	113	53	72
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	103	70	103	70
ยานพาหนะ	6	4	-	-
รวม	190	187	156	142
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้				
อสังหาริมทรัพย์	71	91	49	58
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	28	19	28	19
ยานพาหนะ	3	3	-	-
รวม	102	113	77	77
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี	105	113	92	69
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า	(99)	(116)	(80)	(79)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

16 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ

	งบการเงินรวม		
	รายจ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา ล้านบาท	ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	124	2,510	2,634
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(1,664)	(1,664)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	(5)	(5)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	124	841	965
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	124	841	965
การซื้อเพิ่มขึ้น	228	87	315
โอน (ออก)/ เข้า	(282)	278	(4)
ตัดรายการ	-	(9)	(9)
การตัดจำหน่าย	-	(310)	(310)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	70	887	957
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	70	2,850	2,920
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(1,958)	(1,958)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	(5)	(5)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	70	887	957
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	70	887	957
การซื้อเพิ่มขึ้น	244	149	393
โอน (ออก)/ เข้า	(212)	218	6
ตัดรายการ	(8)	(17)	(25)
การตัดจำหน่าย	-	(372)	(372)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	94	865	959
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
ราคาทุน	94	3,136	3,230
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(2,266)	(2,266)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	(5)	(5)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	94	865	959

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร		
	รายจ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา ล้านบาท	ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	124	2,405	2,529
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(1,606)	(1,606)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	(5)	(5)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	124	794	918
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	124	794	918
การซื้อเพิ่มขึ้น	228	80	308
โอน (ออก)/ เข้า	(282)	278	(4)
ตัดรายการ	-	(9)	(9)
การตัดจำหน่าย	-	(292)	(292)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	70	851	921
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	70	2,738	2,808
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(1,882)	(1,882)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	(5)	(5)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	70	851	921
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	70	851	921
การซื้อเพิ่มขึ้น	244	139	383
โอน (ออก)/ เข้า	(212)	218	6
ตัดรายการ	(8)	(13)	(21)
การตัดจำหน่าย	-	(353)	(353)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	94	842	936
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
ราคาทุน	94	3,017	3,111
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(2,170)	(2,170)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	-	(5)	(5)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	94	842	936

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,623	2,319	1,814	1,673
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(707)	(618)	(667)	(580)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	1,916	1,701	1,147	1,093

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ประมาณการ หนี้สิน ล้านบาท	ค่าเผื่อการ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือการขาย ล้านบาท	ค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น ล้านบาท	รายได้ รอตัดบัญชี ล้านบาท	อื่น ๆ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	457	56	982	75	749	2,319
ภาษีเพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	3	39	156	(15)	(64)	119
ภาษีเพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2	-	-	-	183	185
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	462	95	1,138	60	868	2,623
^x สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	528	33	883	92	395	1,931
ภาษี (ลด) เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน	(39)	23	99	(17)	359	425
ภาษีลดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(32)	-	-	-	(5)	(37)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	457	56	982	75	749	2,319

	งบการเงินรวม			
	กำไรจาก มูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุน ล้านบาท	กำไรจาก การตีราคา สินทรัพย์เพิ่ม ล้านบาท	อื่น ๆ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	61	477	80	618
ภาษีลด (เพิ่ม) ในกำไรหรือขาดทุน	103	(12)	2	93
ภาษีเพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	(4)	(4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	164	465	78	707
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	16	492	67	575
ภาษีลด (เพิ่ม) ในกำไรหรือขาดทุน	45	(15)	21	51
ภาษีเพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	(8)	(8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	61	477	80	618

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	ประมาณการ หนี้สิน ล้านบาท	ค่าเผื่อการ ด้อยค่าทรัพย์สิน	ค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	รายได้ รอตัดบัญชี	อื่น ๆ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
		ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	431	29	567	75	571	1,673
ภาษีเพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	4	(3)	85	(15)	(113)	(42)
ภาษีเพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	183	183
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	435	26	652	60	641	1,814
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	498	19	491	91	213	1,312
ภาษี (ลด) เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน	(37)	10	76	(16)	363	396
ภาษียืดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(30)	-	-	-	(5)	(35)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	431	29	567	75	571	1,673

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	กำไรจาก มูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุน	กำไรจาก การตีราคา สินทรัพย์เพิ่ม	อื่น ๆ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
	ล้านบาท	ล้านบาท		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	61	477	42	580
ภาษียืด (เพิ่ม) ในกำไรหรือขาดทุน	103	(12)	-	91
ภาษีเพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	(4)	(4)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	164	465	38	667
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	16	492	35	543
ภาษียืด (เพิ่ม) ในกำไรหรือขาดทุน	45	(15)	15	45
ภาษีเพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	(8)	(8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	61	477	42	580

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

18 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ	637	365	637	365
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอโอนบัญชี	220	246	207	260
ค่านายหน้าค้างรับ	181	142	60	14
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	44	40	44	40
เงินมัดจำ	116	96	101	73
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	191	210	179	194
ลูกหนี้จากการขายสินเชื่อต่อลูกค้า	110	238	110	238
ค่าใช้จ่ายจากเงินให้กู้ยืมพนักงานรอดัตบัญชี	124	113	124	113
เงินทดรองจ่ายเพื่อลูกค้า	38	34	38	34
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	65	-	139	-
อื่นๆ	49	139	21	109
รวม	1,775	1,623	1,660	1,440
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11)	(18)	(11)	(18)
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	1,764	1,605	1,649	1,422

19 เงินรับฝาก

19.1 จำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
จ่ายเงินเมื่อทวงถาม	3,869	4,906	3,876	5,007
ออมทรัพย์	122,225	117,518	122,701	118,157
จ่ายเงินเมื่อสิ้นระยะเวลา	130,857	113,850	130,857	113,850
บัตรเงินฝาก	276	420	276	420
รวม	257,227	236,694	257,710	237,434

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

19.2 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินบาท	243,888	1,805	245,693	219,264	1,625	220,889
เงินดอลลาร์สหรัฐ	10,077	311	10,388	15,135	301	15,436
เงินสกุลอื่น	1,104	42	1,146	363	6	369
รวม	255,069	2,158	257,227	234,762	1,932	236,694

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินบาท	244,371	1,805	246,176	220,004	1,625	221,629
เงินดอลลาร์สหรัฐ	10,077	311	10,388	15,135	301	15,436
เงินสกุลอื่น	1,104	42	1,146	363	6	369
รวม	255,552	2,158	257,710	235,502	1,932	237,434

20 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ในประเทศ :		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	313	313
ธนาคารพาณิชย์	51,717	19,512
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	-	11
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์	13,778	21,470
สถาบันการเงินอื่น	4,536	4,508
รวมในประเทศ	70,344	45,814
ต่างประเทศ :		
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ	5,107	438
เงินสกุลอื่น	1,816	655
รวมต่างประเทศ	6,923	1,093
รวมในประเทศและต่างประเทศ	77,267	46,907

21 หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
หุ้นกู้	5,594	5,151
ตั๋วแลกเงิน	14,513	16,010
รวม	20,107	21,161
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เป็นผลจาก		
การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	560	639
ส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าตามสัญญาที่ต้องจ่ายชำระเมื่อครบกำหนด	1,561	2,278

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สรุปได้ดังนี้

- ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maxi V-Plus THOR Inverse Floater Structured Debenture) อายุ 2 - 5 ปี ที่ให้ผลตอบแทนที่แปรผันกับระดับปัจจัยอ้างอิง (อัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate - THOR) โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 4 ครั้งและจะชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนเมื่อวันครบกำหนดอายุ
- ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงินแบบ accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีอายุระหว่าง 10 - 15 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 10 - 23 ปี) ธนาคารชำระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 2.68 - 5.05 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 1.78 - 5.18 ต่อปี) ชำระดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน โดยธนาคารได้ทำรายการสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับกิจการอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

22 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
หุ้นกู้						
หุ้นกู้ระยะสั้นครบกำหนดปี พ.ศ. 2567						
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 - 2.50 ต่อปี	2,800	-	2,800	-	-	-
หุ้นกู้ระยะสั้นครบกำหนดปี พ.ศ. 2566						
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 1.15 ต่อปี	-	-	-	1,135	-	1,135
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ						
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 390 ล้านริงกิต						
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี	-	-	-	-	3,054	3,054
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 550 ล้านริงกิต						
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 ต่อปี	-	4,079	4,079	-	4,307	4,307
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 660 ล้านริงกิต						
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.95 ต่อปี	-	4,895	4,895	-	5,168	5,168
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 415 ล้านริงกิต						
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี	-	3,078	3,078	-	-	-
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง						
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	1,168	84	1,252	1,551	38	1,589
	3,968	12,136	16,104	2,686	12,567	15,253
ตัวแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง						
ตัวแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง	1,800	3,730	5,530	1,800	3,767	5,567
	1,800	3,730	5,530	1,800	3,767	5,567
รวม	5,768	15,866	21,634	4,486	16,334	20,820

- (ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั้น จำนวน 2,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 1,135 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05 - 2.50 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 0.90 - 1.15 ต่อปี) ชำระดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หุ้นกู้ระยะสั้นมีอายุระหว่าง 6 - 12 เดือน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 3 - 8 เดือน) ครบกำหนดในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ข) วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จำนวน 12,052 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 12,529 ล้านบาท) ดังนี้

- เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครอบคลุมกำหนดในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ ผกก. 221/2561 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
- วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ครอบคลุมกำหนด ในปี พ.ศ. 2571 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ (ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ) ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือเลขที่ ผนส1. 2/2566 การขอความเห็นชอบในการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ก่อนครบกำหนด

และในวันเดียวกัน ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 415 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 4,150,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครอบคลุมกำหนด ในปี พ.ศ. 2576 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

- เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 550 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 5,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครอบคลุมกำหนดในปี พ.ศ. 2572 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ ผกก. 527/2562 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
- วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 660 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซียเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 6,600,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครอบคลุมกำหนด ในปี พ.ศ. 2574 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ ผนส1. 81/2564 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

(ค) วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จำนวน 1,252 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 1,589 ล้านบาท) ดังนี้

- ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Maxi X-Change) จำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 47 ล้านบาทและที่เป็นเงินบาท จำนวน 342 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 356 ล้านบาท) มีอายุ 1 - 6 เดือน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 1 - 4 เดือน) นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยให้ผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุ ตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิง
- ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note จำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 37 ล้านบาทและที่เป็นเงินบาท จำนวน 826 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : จำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 38 ล้านบาท และที่เป็นเงินบาท จำนวน 841 ล้านบาท) อายุ 3 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 3 ปี) อัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับค่าการเคลื่อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ (Equity Shark Fin Bull Structured Debenture) จำนวน 354 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะได้รับชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุตามที่ระบุไว้ (Scheduled Maturity Date) โดยการชำระเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับค่าการเคลื่อนไหวของระดับของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

- (ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารมีตั๋วแลกเงินอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอ้างอิง credit linked bill of exchange (CLN) จำนวน 5,530 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : จำนวน 5,567 ล้านบาท) ดังนี้
- ธนาคารออก CLN จำนวน 1,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : จำนวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดในวันที่ชำระดอกเบี้ยและจะได้รับจำนวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบกำหนด โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารชำระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4.01 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4.01 ต่อปี) ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
 - ธนาคารออก CLN จำนวน 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,730 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : จำนวน 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,767 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 ถึง 15 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รับดอกเบี้ยและจำนวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารชำระดอกเบี้ยในอัตราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

23 ประมาณการหนี้สิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ และสัญญาค้ำประกันทางการเงิน	668	743	681	748
ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง	22	21	16	16
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	1,568	1,505	1,440	1,379
ประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากคำรื้อถอน	12	16	12	12
รวมประมาณการหนี้สิน	2,270	2,285	2,149	2,155

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน	1,568	1,505	1,440	1,379

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ยอดยกมาต้นปี	1,505	1,628	1,379	1,475
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	124	128	116	113
ผลต่างจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน	(3)	(20)	(3)	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	49	34	47	31
การปรับปรุงอื่นๆ	-	(5)	-	3
การวัดมูลค่าใหม่ :				
ขาดทุน (กำไร) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ				
- สมมติฐานทางการเงิน	50	(126)	45	(112)
- ประสบการณ์	(1)	(36)	(3)	(38)
หัก ผลประโยชน์บำเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี	(156)	(98)	(141)	(93)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,568	1,505	1,440	1,379

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	124	128	116	113
ผลต่างจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน	(3)	(20)	(3)	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	49	34	47	31
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการโอนย้ายเข้า (ออก)	-	(5)	-	3
รวม	170	137	160	147

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สมมติฐานที่สำคัญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณ สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 3.10	ร้อยละ 3.60
อัตรการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 5.00
อัตรการตายก่อนเกษียณอายุ	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00
	ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017	ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017
อัตรการทุพพลภาพ	ร้อยละ 10.00	ร้อยละ 10.00
	ของอัตรการตายก่อนเกษียณอายุ	ของอัตรการตายก่อนเกษียณอายุ
	(the pre-retirement mortality rate)	(the pre-retirement mortality rate)
อัตรการถอนเงินก่อนเกษียณอายุ	พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ: ร้อยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal Table	พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ: ร้อยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal Table
	พนักงานอื่น (นอกจากคนที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ): ร้อยละ 75 ของ Thai Withdrawal Table	พนักงานอื่น (นอกจากคนที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ): ร้อยละ 75 ของ Thai Withdrawal Table
เกษียณอายุ	อายุ 60 ปี	อายุ 60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคำนวณ

	งบการเงินรวม					
	ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
อัตราคิดลดเฉลี่ย	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 3.19	ลดลง ร้อยละ 3.21	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.40	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.42
อัตรการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ย	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.37	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.47	ลดลง ร้อยละ 6.62	ลดลง ร้อยละ 6.71

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
อัตราคิดลดเฉลี่ย	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 3.11	ลดลง ร้อยละ 3.11	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.31	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.31
อัตรการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ย	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.20	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.25	ลดลง ร้อยละ 6.48	ลดลง ร้อยละ 6.53

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 6.59 ปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 8.31 ปี)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 - 5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	133	545	1,283	1,961
	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2565			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 - 5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	160	485	1,318	1,963
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2566			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 - 5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	119	510	1,162	1,791
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2565			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 - 5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	147	457	1,179	1,783

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

24 หนี้สินอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี	1,532	1,695	1,532	1,695
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	751	506	751	506
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,828	1,600	1,726	1,461
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	146	109	144	38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	82	61	77	56
ภาษีขายรอนำส่ง	69	77	14	14
รายได้รอการรับรู้จากสัญญาประกันภัย	47	116	-	62
อื่นๆ	455	419	146	70
รวม	4,910	4,583	4,390	3,902

เงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศขปท.ที่ สนช. 7/2561 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และตามประกาศที่ สนช. 2/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ธนาคารเปิดเผยเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารมีเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินอื่น จำนวนเงิน 657,661 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 657,661 บาท)

25 การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566					
	ผลกระทบของสิทธิในการหักกลบ			มูลค่าที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ถูกนำมาหักกลบ		
	ต้องบแสดงฐานะการเงิน			มูลค่าที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ถูกนำมาหักกลบ		
	มูลค่าที่นำมาหักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน	มูลค่าสุทธิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	มูลค่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของการหักกลบ	มูลค่าหลักประกันทางการเงินที่เกี่ยวข้อง	มูลค่าสุทธิ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน						
ธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน	2,586	-	2,586	-	(2,550)	36
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	60,286	-	60,286	(43,536)	(12,177)	4,573
รวม	62,872	-	62,872	(43,536)	(14,727)	4,609
หนี้สินทางการเงิน						
ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน	(51,357)	-	(51,357)	49,241	-	(2,116)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	(62,263)	-	(62,263)	43,537	9,024	(9,702)
รวม	(113,620)	-	(113,620)	92,778	9,024	(11,818)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2565					
	ผลกระทบของสิทธิในการหักกลบ					
	ต้องบแสดงฐานะการเงิน			มูลค่าที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ถูกนำมาหักกลบ		
มูลค่าขั้นต้น ล้านบาท	มูลค่าที่นำมา หักกลบในงบ แสดงฐานะ การเงิน ล้านบาท	มูลค่าสุทธิที่ แสดงในงบ แสดงฐานะ การเงิน ล้านบาท	มูลค่าที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงหลักของ การหักกลบ ล้านบาท	มูลค่า หลักประกัน ทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง ล้านบาท	มูลค่าสุทธิ ล้านบาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
ธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน	5,764	-	5,764	-	(5,463)	301
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	80,284	-	80,284	(48,017)	(23,930)	8,337
รวม	86,048	-	86,048	(48,017)	(29,393)	8,638
หนี้สินทางการเงิน						
ธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน	(19,612)	-	(19,612)	19,605	-	(7)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	(76,847)	-	(76,847)	48,018	14,290	(14,539)
รวม	(96,459)	-	(96,459)	67,623	14,290	(14,546)

สัญญาการหักกลบ - ที่ยังไม่ได้ถูกนำมาหักกลบในงบการเงิน

- ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ธนาคารมีสัญญากับคู่ค้าในสัญญาอนุพันธ์เกี่ยวกับ ข้อตกลงหลักของ ISDA ซึ่งกำหนดให้ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตที่กำหนดไว้ เช่น การผิดนัดชำระ จำนวนสุทธิด้านรับหรือด้านจ่ายชำระในสกุลเงินเดียวกันกับคู่สัญญาดังกล่าว จะกลายเป็นจำนวนที่จะต้องรับชำระหรือจ่ายชำระสุทธิและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกไป เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นสิทธิตามกฎหมาย ณ ปัจจุบันในการรับหรือจ่ายชำระสุทธิ กลุ่มกิจการจึงได้แสดงรายการดังกล่าวแยกต่างหากกันในงบแสดงฐานะการเงิน

- ธุรกรรมซื้อคืน

ธนาคารมีสัญญากับคู่ค้าในสัญญาธุรกรรมซื้อ/ขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขาย/ซื้อคืนเกี่ยวกับสัญญามาตรฐาน TBMA/ISMA GMRA กำหนดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ของหลักประกันจากผู้กู้ไปยังผู้ให้กู้ในวันเริ่มสัญญา หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้กู้ไม่ต้องดำเนินการเพื่อบังคับหลักประกันจากผู้กู้ แต่สามารถยึดหลักประกันดังกล่าวไว้ได้เลย แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการกู้ยืมที่มีหลักประกัน ธนาคารจึงได้แสดงรายการดังกล่าวแยกต่างหากกันในงบการเงิน

26 ทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2565	
	จำนวนหุ้น ล้านหุ้น	จำนวนเงิน ล้านบาท	จำนวนหุ้น ล้านหุ้น	จำนวนเงิน ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน				
ณ วันต้นปี - หุ้นสามัญ	34,822	17,411	34,822	17,411
การออกหุ้นใหม่	-	-	-	-
ณ วันปลายปี	34,822	17,411	34,822	17,411
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
ณ วันต้นปี - หุ้นสามัญ	34,822	17,411	34,822	17,411
การออกหุ้นใหม่	-	-	-	-
ณ วันปลายปี	34,822	17,411	34,822	17,411

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

27 เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0115 บาท จำนวน 34,822,261,748 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 400 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จำนวน 34,822,261,748 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 348 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

28 สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงินสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสำรองดังกล่าวไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 792 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 : 684 ล้านบาท)

29 เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย

เงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	อัตราส่วน เงินกองทุน		อัตราส่วน เงินกองทุน	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ร้อยละ	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ร้อยละ
<u>เงินกองทุนชั้นที่ 1</u>				
ทุนชำระแล้ว	17,411		17,411	
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	10,146		10,146	
เงินสำรองตามกฎหมาย	792		684	
กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร	17,673		15,911	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	694		770	
รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1	(2,561)		(2,092)	
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1	44,155	16.42	42,830	16.19
<u>เงินกองทุนชั้นที่ 2</u>				
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว	12,462		12,388	
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ	2,541		2,524	
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2	15,003	5.57	14,912	5.64
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย	59,158	21.99	57,742	21.83

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เงินกองทุนสำหรับธนาคาร	อัตราส่วน เงินกองทุน		อัตราส่วน เงินกองทุน	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ร้อยละ	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ร้อยละ
<u>เงินกองทุนชั้นที่ 1</u>				
ทุนชำระแล้ว	17,411		17,411	
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	10,146		10,146	
เงินสำรองตามกฎหมาย	792		684	
กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร	13,669		11,908	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	696		813	
รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1	(1,763)		(1,448)	
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1	40,951	15.25	39,514	15.07
<u>เงินกองทุนชั้นที่ 2</u>				
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว	12,462		12,388	
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ	2,627		2,591	
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2	15,089	5.63	14,979	5.71
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย	56,040	20.88	54,493	20.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าหนี้รายใหญ่ของธนาคาร มีจำนวน 56,040 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565: จำนวน 54,493 ล้านบาท)

ธนาคารดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการกำกับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผยข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

30 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

แผนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan, "LTIP")

LTIP เป็นแผนจูงใจระยะยาว ซึ่งเริ่มใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดย CIMB Group Holdings Berhad โดยจะมอบหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้นให้แก่พนักงานที่มีสิทธิของ CIMB Group Holdings Berhad และบริษัทในเครือรวมถึงพนักงานของธนาคาร สิทธิในการเข้าร่วมแผน LTIP จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ LTIP ของ CIMB Group Holdings Berhad หุ้นและสิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับ จะเป็นไปตามขั้นตอนตามวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ้างงานและผลการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง

สำหรับปี พ.ศ. 2566 ธนาคารไม่มีการให้หุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้นในระหว่างปี (มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้นที่ให้ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 เท่ากับ 5.36 เหรียญริงกิตมาเลเซียต่อหุ้นและ 0.75 เหรียญริงกิตมาเลเซียต่อสิทธิซื้อหุ้น)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)

EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามัญของ CIMB Group Holdings Berhad บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไข

ผู้มีสิทธิตาม EOP จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad และหุ้นจะถูกส่งมอบให้กับพนักงานตามวันที่กำหนดโดยพนักงานยังคงเป็นพนักงานของธนาคารอยู่

หากมีการเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ใช่การเกษียณอายุ ทูพพลภาพ หรือการตาย หุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรแก่พนักงานจะถูกจำหน่ายในราคาตลาด รายได้จากการขายจะถูกส่งกลับไปยังธนาคาร ถ้ามีการเกษียณอายุ ทูพพลภาพ หรือการตายของพนักงานที่มีหุ้นคงเหลือยังไม่ได้จัดสรร หุ้นตามสิทธิจะถูกจัดสรรแก่พนักงานหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่กำหนดในวันที่มีการเกษียณอายุ ทูพพลภาพ หรือตาย

มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยของการให้หุ้นทุนในระหว่างปี ซึ่งถูกซื้อในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนหน้าเพื่อให้แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขตามแผนการให้หุ้นทุนเท่ากับ 5.06 เหรียญริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2565: 5.07 เหรียญริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น)

การเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหวของจำนวนสิทธิซื้อหุ้นตามแผนจูงใจระยะยาวและราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	จำนวนสิทธิซื้อหุ้น พันหน่วย	จำนวนสิทธิซื้อหุ้น พันหน่วย
ยอดคงเหลือต้นปี	18,500	17,803
ให้สิทธิเพิ่มระหว่างปี	-	697
สิ้นสุดระยะเวลาใช้สิทธิ/ รับคืนระหว่างปี	(609)	-
ยอดคงเหลือปลายปี	17,891	18,500
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นถัวเฉลี่ย (เหรียญริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น)	-	5.63

การเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหวของจำนวนหุ้นสามัญตามแผนการให้หุ้นทุนและแผนจูงใจระยะยาว มีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	จำนวนหุ้นสามัญ พันหน่วย	จำนวนหุ้นสามัญ พันหน่วย
ยอดคงเหลือต้นปี	1,864	2,054
ให้สิทธิเพิ่มระหว่างปี	362	368
ใช้สิทธิระหว่างปี	(319)	(558)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,907	1,864

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 51 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 53 ล้านบาท) และธนาคารมีสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 114 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 73 ล้านบาท)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

31 ฐานะและผลการดำเนินงานที่สำคัญจำแนกตามธุรกิจกรมในประเทศและต่างประเทศ

31.1 ฐานะจำแนกตามประเภทธุรกิจกรม

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ธุรกิจกรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกิจกรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ธุรกิจกรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกิจกรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	508,976	-	508,976	495,498	287	495,785
รายการระหว่างธนาคาร						
และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)	7,594	-	7,594	20,431	284	20,715
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย						
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	62,090	-	62,090	22,363	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	60,286	-	60,286	80,284	-	80,284
เงินลงทุนสุทธิ	112,779	-	112,779	105,076	-	105,076
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ						
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	241,101	-	241,101	231,840	-	231,840
เงินรับฝาก	257,227	-	257,227	236,694	-	236,694
รายการระหว่างธนาคาร						
และตลาดเงิน (หนี้สิน)	77,267	-	77,267	46,907	-	46,907
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า						
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรหรือขาดทุน	20,107	-	20,107	21,161	-	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	62,263	-	62,263	76,847	-	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	21,634	-	21,634	20,820	-	20,820
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ธุรกิจกรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกิจกรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ธุรกิจกรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกิจกรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	505,401	-	505,401	491,442	287	491,729
รายการระหว่างธนาคาร						
และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)	7,272	-	7,272	20,127	284	20,411
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย						
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	62,090	-	62,090	22,363	-	22,363
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	60,286	-	60,286	80,284	-	80,284
เงินลงทุนสุทธิ	112,777	-	112,777	105,074	-	105,074
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	2,895	-	2,895	2,895	-	2,895
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ						
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	236,437	-	236,437	226,408	-	226,408
เงินรับฝาก	257,710	-	257,710	237,434	-	237,434
รายการระหว่างธนาคาร						
และตลาดเงิน (หนี้สิน)	77,267	-	77,267	46,907	-	46,907
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่า						
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน						
กำไรหรือขาดทุน	20,107	-	20,107	21,161	-	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	62,263	-	62,263	76,847	-	76,847
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	21,634	-	21,634	20,820	-	20,820

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

31.2 ผลการดำเนินงานจำแนกตามประเภทธุรกรรม

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย	16,776	-	16,776	12,856	-	12,856
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(7,008)	-	(7,008)	(3,252)	-	(3,252)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	9,768	-	9,768	9,604	-	9,604
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	1,193	-	1,193	1,453	-	1,453
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	2,810	-	2,810	2,545	(1)	2,544
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	(8,633)	-	(8,633)	(7,842)	(9)	(7,851)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,110)	-	(3,110)	(2,094)	-	(2,094)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	2,028	-	2,028	3,666	(10)	3,656
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย	14,360	-	14,360	10,110	-	10,110
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(7,007)	-	(7,007)	(3,251)	-	(3,251)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	7,353	-	7,353	6,859	-	6,859
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	864	-	864	857	-	857
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	2,204	-	2,204	2,220	(2)	2,218
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	(6,189)	-	(6,189)	(6,053)	(9)	(6,062)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,515)	-	(1,515)	(949)	-	(949)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	2,717	-	2,717	2,934	(11)	2,923

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

32 รายได้ดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	326	192	324	191
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	556	421	556	421
เงินลงทุนในตราสารหนี้	1,940	1,624	1,939	1,624
เงินให้สินเชื่อ	10,156	7,003	10,990	7,630
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	3,216	3,354	-	-
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	548	240	548	240
อื่นๆ	34	22	3	4
รายได้ดอกเบี้ย	16,776	12,856	14,360	10,110

33 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
เงินรับฝาก	3,369	1,402	3,369	1,402
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	848	286	848	286
เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	25	22	25	22
เงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	1,265	578	1,265	578
ตราสารหนี้ที่ออก				
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	435	440	435	440
- ตัวแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง	143	75	143	75
- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	34	40	34	40
- หุ้นกู้	114	69	114	69
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	771	336	771	336
อื่นๆ	4	4	3	3
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7,008	3,252	7,007	3,251

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

34 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ				
การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน	49	51	49	51
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม	10	12	10	12
รายได้จากการเป็นนายหน้า	1,193	1,337	707	634
รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	237	331	237	331
รายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้	41	44	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการชำระค่าสินค้าและบริการ อื่นๆ	59	70	30	32
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	239	216	203	177
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,828	2,061	1,236	1,237
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ				
ค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้	(445)	(428)	(185)	(205)
ค่าธรรมเนียมตู้เอทีเอ็ม	(21)	(22)	(21)	(22)
ค่าธรรมเนียมนายหน้า	(87)	(99)	(87)	(99)
อื่นๆ	(82)	(59)	(79)	(54)
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(635)	(608)	(372)	(380)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	1,193	1,453	864	857

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

35 กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
กำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ		
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	(245)	(1,281)
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย	889	2,728
ตราสารหนี้	(58)	1,856
ตราสารทุน	(10)	19
อื่นๆ	(2)	8
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	574	3,330
ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ		
เงินลงทุนในตราสารหนี้	495	(1,698)
ตัวแลกเปลี่ยน	587	793
หุ้นกู้	67	-
ขาดทุนสุทธิจากการตัดรายการ รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างจ่าย เฉพาะส่วนที่ไม่รวมในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ	(597)	(258)
กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	552	(1,163)
ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง	(282)	(83)
รวม	844	2,084

36 กำไร (ขาดทุน) กำไรสุทธิจากเงินลงทุน

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการ		
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	460	(951)
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	5	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	465	(951)
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการ		
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	460	(951)
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	5	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	465	(948)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

37 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	25	4	25
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย	-	82	2	59
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน	1,087	1,121	614	697
รายได้รับจากเงินปันผล	17	13	17	13
รายได้อื่น	64	143	258	262
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1,168	1,384	895	1,056

38 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาใหม่	27	(63)	11	(65)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	3,155	2,381	1,568	1,239
ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน	(75)	(226)	(67)	(227)
อื่น ๆ	3	2	3	2
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,110	2,094	1,515	949

39 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี	435	1,112	414	945
การปรับปรุงจากงวดก่อน	14	7	14	4
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	449	1,119	428	949
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
(ลด) เพิ่มในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(119)	(425)	42	(396)
ลดในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	93	51	91	45
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(26)	(374)	133	(351)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	423	745	561	598

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
กำไรก่อนภาษี	2,028	3,656	2,717	2,923
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	406	731	543	585
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	(3)	(2)	(3)	(3)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	6	12	7	12
การปรับปรุงอื่น	14	4	14	4
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	423	745	561	598
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	20.9	20.4	20.6	20.5

ภาษีเงินได้ที่ (เพิ่ม) ลดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ก่อนภาษี ล้านบาท	ภาษี (เพิ่ม) ลด ล้านบาท	หลังภาษี ล้านบาท	ก่อนภาษี ล้านบาท	ภาษี (เพิ่ม) ลด ล้านบาท	หลังภาษี ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าสุทธิธรรม :						
เงินลงทุนในตราสารหนี้	(354)	71	(283)	25	(5)	20
เงินลงทุนในตราสารทุน	(10)	-	(10)	(10)	-	(10)
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	23	(5)	18	(39)	8	(31)
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเนื่องมาจากความเสี่ยงด้านเครดิต	71	112	183	-	-	-
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากราน (ขาดทุน) กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(50)	10	(40)	162	(32)	130
	(320)	188	(132)	138	(29)	109
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน		449			1,119	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		(26)			(374)	
		423			745	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	ก่อนภาษี ล้านบาท	ภาษี (เพิ่ม) ล้านบาท	หลังภาษี ล้านบาท	ก่อนภาษี ล้านบาท	ภาษี (เพิ่ม) ล้านบาท	หลังภาษี ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรม :						
เงินลงทุนในตราสารหนี้	(354)	71	(283)	25	(5)	20
เงินลงทุนในตราสารทุน	(10)	-	(10)	(10)	-	(10)
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	23	(5)	18	(39)	8	(31)
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเนื่องมาจากความเสี่ยงด้านเครดิต	71	112	183	-	-	-
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากราชการ (ขาดทุน) กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	(43)	9	(34)	150	(30)	120
	(313)	187	(126)	126	(27)	99
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน		428			949	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		133			(351)	
		561			598	

นอกจากนี้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 12 ล้านบาท (พ.ศ. 2565 : 15 ล้านบาท) ได้ถูกโอนมาจากส่วนเกินทุนอื่นไปยังกำไรสะสม โดยการโอนนี้เกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างกันระหว่างค่าเสื่อมราคาจริงและค่าเสื่อมราคาที่คำนวณจากราคาทุนเดิมของอาคารและการตีมูลค่าเพิ่มของที่ดิน

40 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการและธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนประมาณ 124 ล้านบาท และ 111 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2565 : 124 ล้านบาท และ 107 ล้านบาท ตามลำดับ)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

41 กำไรต่อหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นของ				
ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร (ล้านบาท)	1,605	2,911	2,157	2,325
จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ล้านหุ้น)	34,822	34,822	34,822	34,822
รวมกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของ				
ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.08	0.06	0.07

ธนาคารไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

42 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน

ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

กลุ่มกิจการได้นำเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไปวางเป็นหลักประกันในเรื่องดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	52,269	19,731
สำหรับการใช้ไฟฟ้า	6	6
สำหรับธุรกิจนายหน้าขายประกัน	2	2
รวม	52,277	19,739
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	52,269	19,731
สำหรับการใช้ไฟฟ้า	6	6
รวม	52,275	19,737

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

43 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

43.1 ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ธนาคารมีภาวะผูกพันที่มีสาระสำคัญดังนี้

	ข้อมูลทางการเงินรวม					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
การรับอวัลต์เงิน :						
การรับอวัลต์เงิน	-	171	171	250	-	250
การตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ ยังไม่ครบกำหนด :						
การตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้า ที่ยังไม่ครบกำหนด	-	353	353	-	208	208
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต :						
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-	459	459	-	417	417
ภาวะผูกพันอื่น :						
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า ยังไม่ได้ถอน	10,211	-	10,211	11,973	-	11,973
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้	15,886	-	15,886	13,351	565	13,916
การค้าประกันอื่น	7,574	132	7,706	6,861	147	7,008
ภาวะผูกพันอื่น	33,671	132	33,803	32,185	712	32,897
รวมภาวะผูกพัน	33,671	1,115	34,786	32,435	1,337	33,772

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2565		
	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
การรับอวัลต์เงิน :						
การรับอวัลต์เงิน	-	171	171	250	-	250
การตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ ยังไม่ครบกำหนด :						
การตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้า ที่ยังไม่ครบกำหนด	-	353	353	-	208	208
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต :						
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	-	459	459	-	417	417
การผูกพันอื่น :						
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า ยังไม่ได้ถอน	10,211	-	10,211	11,973	-	11,973
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้	27,516	-	27,516	23,356	565	23,921
การค้าประกันอื่น	7,574	132	7,706	6,861	147	7,008
การผูกพันอื่น	45,301	132	45,433	42,190	712	42,902
รวมการผูกพัน	45,301	1,115	46,416	42,440	1,337	43,777

43.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการและธนาคารมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจำเลย เป็นทุนทรัพย์รวมจำนวน 223 ล้านบาท และ 213 ล้านบาท ตามลำดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565: 230 ล้านบาท และ 221 ล้านบาท ตามลำดับ) อันเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มกิจการและธนาคาร ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการและธนาคารได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นไว้อย่างเหมาะสมแล้ว และเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการและเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการและธนาคาร

43.3 การผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีการผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาเช่า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ไม่เกิน 3 ปี	75	83	58	57
รวม	75	83	58	57

43.4 การผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีการผูกพัน ที่กลุ่มกิจการได้เข้าทำสัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที่ทางกลุ่มกิจการจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวน 15 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลำดับ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

44 รายการธุรกิจกับกิจการ/ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับธนาคารและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบริษัทย่อยคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งรายการที่มีสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
บริษัทย่อย				
รายได้ :				
ดอกเบี้ยรับ	-	-	836	628
ค่าธรรมเนียมรับ	-	-	201	120
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	3
ค่าใช้จ่าย :				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	-	-	(10)	(1)
บริษัทใหญ่				
รายได้ :				
ดอกเบี้ยรับ	125	98	125	98
ค่าธรรมเนียมรับ	155	3	155	3
ค่าใช้จ่าย :				
ดอกเบี้ยจ่าย	365	366	365	366
ค่าธรรมเนียมจ่าย	157	184	157	184
ค่าใช้จ่ายอื่น	14	7	14	7
เงินปันผลจ่าย	380	330	380	330
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน				
รายได้ :				
ดอกเบี้ยรับ	-	1	-	1
ค่าธรรมเนียมรับ	14	13	14	13
ค่าใช้จ่าย :				
ดอกเบี้ยจ่าย	5	3	5	3
ค่าธรรมเนียมจ่าย	6	4	6	4
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทใหญ่				
รายได้ :				
ค่าธรรมเนียมรับ	141	238	141	238
รายได้อื่น	1	-	1	-
ค่าใช้จ่าย :				
ดอกเบี้ยจ่าย	2	2	2	2
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	(10)	(9)	(10)	(9)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร							
	พ.ศ. 2566							
	รายการระหว่างธนาคารและ				รายการระหว่าง			
เงินให้สินเชื่อ	ธนาคารและ	ภาระผูกพัน	สินทรัพย์อื่น	เงินรับฝาก	ธนาคารและ	เงินกู้ยืม	หนี้สินอื่น	
คงค้าง	ตลาดเงิน				ตลาดเงิน			
ล้านบาท	(สินทรัพย์)	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	(หนี้สิน)	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง								
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด	29,760	-	-	31	358	-	-	-
บริษัท เวลด์ลีส จำกัด	-	-	-	25	125	-	-	-
	29,760	-	-	56	483	-	-	-
บริษัทใหญ่								
CIMB Bank Berhad	-	34	-	2,662	-	8,687	-	423
	-	34	-	2,662	-	8,687	-	423
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน								
CIMB Bank Plc, Cambodia	-	10	-	-	-	63	-	-
CIMB Islamic Bank Bhd	-	-	-	-	-	2	-	-
iCIMB (MSC) Sdn Bhd	-	-	-	12	-	-	-	10
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	5	-	-	-	12	-	-
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด	-	-	-	4	1,107	-	-	4
	-	15	-	16	1,107	77	-	14
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทใหญ่								
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด	-	-	-	14	-	719	-	2
	-	-	-	14	-	719	-	2
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน								
	28	-	-	-	2,502	360	-	7
	28	-	-	-	2,502	360	-	7
งบการเงินเฉพาะธนาคาร								
พ.ศ. 2565								
รายการระหว่าง				รายการระหว่าง				
เงินให้สินเชื่อ	ธนาคารและ	ภาระผูกพัน	สินทรัพย์อื่น	เงินรับฝาก	ธนาคารและ	เงินกู้ยืม	หนี้สินอื่น	
คงค้าง	ตลาดเงิน				ตลาดเงิน			
ล้านบาท	(สินทรัพย์)	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	(หนี้สิน)	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง								
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด	27,554	-	-	37	202	-	-	-
บริษัท เวลด์ลีส จำกัด	40	-	-	42	537	-	-	-
	27,594	-	-	79	739	-	-	-
บริษัทใหญ่								
CIMB Bank Berhad	-	5,077	3	2,539	-	9,225	-	663
	-	5,077	3	2,539	-	9,225	-	663
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน								
CIMB Bank Plc, Cambodia	-	189	-	-	-	65	-	-
CIMB Islamic Bank Bhd	-	-	-	-	-	1	-	-
CIMB Niaga	-	-	-	7	-	-	-	-
iCIMB (MSC) Sdn Bhd	-	-	-	-	-	-	-	66
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	3	-	-	-	13	-	-
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด	-	-	-	1	975	-	-	4
	-	192	-	8	975	79	-	70
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทใหญ่								
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	33	-	199	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด	-	-	-	10	-	789	-	2
	-	-	-	43	-	988	-	2
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน								
	28	-	591	-	1,471	300	-	2
	28	-	591	-	1,471	300	-	2

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการและผู้บริหารสำคัญ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	793	512	765	487
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ	23	20	22	19
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	51	54	51	54
ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ	867	586	838	560

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	พันหน่วย	พันหน่วย
แผนจูใจระยะยาว		
หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad	-	151
สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad	-	697
แผนการให้หุ้นทุน		
หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad	363	217

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ

ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ บำเหน็จกรรมการ (ถ้ามี) ภาษีเงินได้ เงินเดือนและโบนัส (ถ้ามี) และผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

45 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ มีการจำแนกตามส่วนงานสรุปได้ดังนี้

การธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย และภาคธุรกิจขนาดย่อม

การธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย และภาคธุรกิจขนาดย่อม ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั่วไปและลูกค้าพาณิชย์ชนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางทางการเงินจำหน่ายและกระจายสินค้าแก่ผู้บริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าส่วนบุคคล

ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจประกอบไปด้วยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด

- สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจกรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์
- สายบรรษัทธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด เป็นบริการทางด้านการให้สินเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบริการทางด้านการรับฝากเงิน การบริหารธุรกิจกรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด

อื่นๆ

อื่นๆ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน ศูนย์ต้นทุน และส่วนที่ไม่แสวงผลกำไรและธุรกิจอื่นซึ่งไม่เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

ในส่วนของข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับฐานะการเงินของกลุ่มกิจการซึ่งได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ มีการจำแนกตามส่วนงานสรุปได้ดังนี้

ภาคธุรกิจธนาคาร

ภาคธุรกิจธนาคาร ได้แก่ การประกอบกิจการของธนาคารของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ภาคธุรกิจให้เช่าซื้อ

ภาคธุรกิจให้เช่าซื้อ ประกอบด้วยบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด และบริษัท เวลด์ลีส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่า/เช่าซื้อรถยนต์ และให้เช่าซื้อและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ตามลำดับ

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่ บริษัท ซีที คอลล์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจติดตามหนี้ ซึ่งขณะนี้ได้จดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจำแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2566				
การธนาคาร เพื่อธุรกิจ	ภาคธุรกิจ			รายการ ตัดบัญชี	งบการเงิน รวม
รายย่อย และ	ขนาดย่อม	ภาคธุรกิจ	อื่น ๆ	ล้านบาท	ล้านบาท
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากลูกค้าภายนอก	6,517	1,835	1,416	-	9,768
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	729	501	(37)	-	1,193
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1,793	1,512	(293)	(202)	2,810
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	(6,766)	(1,886)	(183)	202	(8,633)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,100)	14	(104)	80	(3,110)
ภาษีเงินได้	172	(412)	(183)	-	(423)
(ขาดทุน) กำไรสุทธิสำหรับปี	(655)	1,564	616	80	1,605
	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2565				
การธนาคาร เพื่อธุรกิจ	ภาคธุรกิจ			รายการ ตัดบัญชี	งบการเงิน รวม
รายย่อย และ	ขนาดย่อม	ภาคธุรกิจ	อื่น ๆ	ล้านบาท	ล้านบาท
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากลูกค้าภายนอก	6,435	2,204	966	-	9,605
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	1,121	392	(60)	-	1,453
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	1,693	805	168	(123)	2,543
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ	(4,350)	(1,010)	(2,611)	120	(7,851)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2,434)	(14)	341	13	(2,094)
ภาษีเงินได้	(502)	(485)	242	-	(745)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	1,963	1,892	(954)	10	2,911

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	ธุรกิจธนาคาร		ธุรกิจให้สินเชื่อ		ธุรกิจอื่น		รายการตัดบัญชี		งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2565 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	505,401	491,729	36,643	35,294	-	-	(33,068)	(31,238)	508,976	495,785
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)	7,272	20,411	805	1,044	-	-	(483)	(740)	7,594	20,715
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม										
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	62,090	22,363	-	-	-	-	-	-	62,090	22,363
เงินลงทุนสุทธิ	112,777	105,074	2	2	-	-	-	-	112,779	105,076
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	236,438	226,408	34,253	32,929	-	-	(29,590)	(27,497)	241,101	231,840
เงินรับฝาก	257,710	237,434	-	-	-	-	(483)	(740)	257,227	236,694
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)	77,267	46,907	29,750	27,590	-	-	(29,750)	(27,590)	77,267	46,907
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน										
กำไรหรือขาดทุน	20,107	21,161	-	-	-	-	-	-	20,107	21,161
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	21,634	20,820	-	-	-	-	-	-	21,634	20,820

46 มูลค่ายุติธรรม

46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับที่ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบัน/ราคาปิดที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ข้อมูลระดับที่ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ข้อมูลระดับที่ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2566			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	62,090	-	62,090
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	74,725	-	74,725
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	12	-	32	44
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	60,286	-	60,286
รวมสินทรัพย์	12	197,101	32	197,145
หนี้สิน				
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	20,107	-	20,107
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	62,263	-	62,263
รวมหนี้สิน	-	82,370	-	82,370

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2565			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	22,363	-	22,363
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า				
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	68,724	-	68,724
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	14	-	37	51
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	80,284	-	80,284
รวมสินทรัพย์	14	171,371	37	171,422
หนี้สิน				
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	21,161	-	21,161
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	76,847	-	76,847
รวมหนี้สิน	-	98,008	-	98,008

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2566			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์				
เงินสด	905	-	-	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,767	2,827	-	7,594
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย				
ราคาทุนตัดจำหน่าย	-	37,684	-	37,684
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	240,226	-	240,226
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	12,466	-	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	2,069	-	2,069
สินทรัพย์อื่น	-	1,089	-	1,089
รวมสินทรัพย์	5,672	296,361	-	302,033
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	-	257,321	-	257,321
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	77,267	-	77,267
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	-	522	-	522
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	21,619	-	21,619
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	195	-	195
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	13,876	-	13,876
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	1,728	-	1,728
รวมหนี้สิน	-	372,528	-	372,528

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2565			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์				
เงินสด	920	-	-	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,572	6,143	-	20,715
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย				
ราคาทุนตัดจำหน่าย	-	36,507	-	36,507
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	230,244	-	230,244
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	16,241	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	9,040	-	9,040
สินทรัพย์อื่น	-	836	-	836
รวมสินทรัพย์	15,492	299,011	-	314,503
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	-	236,963	-	236,963
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	46,907	-	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	172	-	172
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	20,613	-	20,613
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	191	-	191
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	29,708	-	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	10,567	-	10,567
รวมหนี้สิน	-	345,121	-	345,121

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2566			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์				
เงินสด	905	-	-	905
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,445	2,827	-	7,272
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย ราคาทุนตัดจำหน่าย	-	37,682	-	37,682
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	235,160	-	235,160
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	12,466	-	12,466
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน สินทรัพย์อื่น	-	2,069	-	2,069
สินทรัพย์อื่น	-	953	-	953
รวมสินทรัพย์	5,350	291,157	-	296,507
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	-	257,804	-	257,804
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	77,267	-	77,267
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	522	-	522
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	21,619	-	21,619
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	159	-	159
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	13,876	-	13,876
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	1,728	-	1,728
รวมหนี้สิน	-	372,975	-	372,975

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2565			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์				
เงินสด	920	-	-	920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	14,268	6,143	-	20,411
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย ราคาทุนตัดจำหน่าย	-	36,505	-	36,505
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	225,115	-	225,115
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	16,241	-	16,241
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	9,040	-	9,040
สินทรัพย์อื่น	-	747	-	747
รวมสินทรัพย์	15,188	293,791	-	308,979
หนี้สิน				
เงินรับฝาก	-	237,703	-	237,703
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	46,907	-	46,907
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	172	-	172
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	20,613	-	20,613
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	146	-	146
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	29,708	-	29,708
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน	-	10,567	-	10,567
รวมหนี้สิน	-	345,816	-	345,816

วิธีการและข้อสมมติฐานที่กลุ่มกิจการได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ถูกระบุตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจะถูกแสดงด้วยราคาตลาดหรือราคาที่สามารถสังเกตได้จากตลาด หากไม่พบกลุ่มกิจการจะบันทึกด้วยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ปรับปรุงด้วยอัตราความเสี่ยงของแต่ละกิจการแล้ว

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาดประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยง ด้านเครดิตหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อในตลาด ที่มีลักษณะคล้ายกัน

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ของสินทรัพย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต ประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ที่สัญญาใช้เงิน มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้สินเชื่อที่มีลักษณะคล้ายกัน เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก

มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเงินรับฝากที่ครบกำหนดตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป จะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการคิดลดของกระแสเงินสดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)

มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจำหน่าย

หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามสัญญาเช่าถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น - เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

46.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญาโดยใช้อัตราคิดลดที่คำนวณจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จากตลาดของอัตราที่มีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารนั้น

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค่า ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้สำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง และหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หน้าที่มีอนุพันธ์แฝงและตัวแลกเปลี่ยนแบบ accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หน้าที่มีอนุพันธ์แฝงและตัวแลกเปลี่ยนแบบ accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มาจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได้ การคิดลดไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2

46.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระสำคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท
ยอดต้นปี	37	48
ขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(9)	(11)
ซื้อ	3	-
ยอดปลายปี	31	37

กลุ่มกิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งอยู่ในระดับที่ 3 โดยใช้เทคนิคการเทียบเคียงมูลค่าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามิมีสถานะทางการเงินที่เทียบเคียงกับตราสารหนี้ดังกล่าว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญที่ใช้ในการจัดมูลค่าธุรกรรมที่เป็นข้อมูลระดับ 3

	มูลค่าธุรกรรม		ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	ช่วงของข้อมูล	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท		ล้านบาท	ล้านบาท
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าธุรกรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	33	37	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	0.00 - 24	0.00 - 24

ตารางต่อไปนี้แสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้กับมูลค่าธุรกรรม

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	การเคลื่อนไหว	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าธุรกรรม			
		พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2565	
		การเพิ่มขึ้นของสมมติฐาน	การลดลงของสมมติฐาน	การเพิ่มขึ้นของสมมติฐาน	การลดลงของสมมติฐาน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าธุรกรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50	ลดลง ร้อยละ 0.50	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50	ลดลง ร้อยละ 0.50